

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

---

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ  
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องอื่น

งบแสดงฐานะการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

## เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

## การรับรู้รายได้จากการรักษาพยาบาลทั่วไป

กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการรักษาพยาบาลทั่วไปรวมถึงการรักษาพยาบาลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ที่ถือเป็นบัญชีที่สำคัญต่องบการเงิน ในงบการเงินรวมมีจำนวนเงิน 7,309.35 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81 ของรายได้รวม) และในงบเฉพาะกิจการมีจำนวนเงิน 3,131.23 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 81 ของรายได้รวม) ซึ่งจำนวนเงินมาจากปริมาณของรายการเป็นจำนวนมาก รวมถึงรายได้จากการรักษาพยาบาลมีหลายองค์ประกอบ ได้แก่ รายได้จากการขายยาและเวชภัณฑ์ รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ รายได้ค่าห้องผู้ป่วย เป็นต้น รวมถึงมีส่วนลดสำหรับคู่สัญญาต่าง ๆ โดยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทำกับคู่สัญญามีความหลากหลาย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการรับรู้รายได้ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท โดยการประเมินระบบสารสนเทศและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างรายการเกี่ยวกับบริการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในระหว่างปี เพื่อตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการเกี่ยวกับบริการรักษาพยาบาล ตรวจสอบยอดการรับรู้รายได้ ประกอบกับได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยวิเคราะห์อัตราส่วนของรายได้ที่สำคัญกับข้อมูลในอดีตและในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการเกี่ยวกับบริการรักษาพยาบาลตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

## การรับรู้รายได้จากประกันสังคม

บริษัทย่อยมีรายได้จากประกันสังคมจากการเข้าร่วมทำสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยมีรายได้จากประกันสังคมในงบการเงินรวมคิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้รวม ซึ่งบริษัทย่อยจะได้รับเงินจากสำนักงานประกันสังคมในส่วนของผู้ประกันตนที่เลือกใช้สิทธิรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล นอกจากนั้น บริษัทย่อยยังได้รับรายได้ค่าบริการทางการแพทย์จากกรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงส่วนเพิ่มอีก แต่รายได้ส่วนเพิ่มดังกล่าวการได้รับเงินในแต่ละครั้งต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานประกันสังคมและการพิจารณาต้องใช้ระยะเวลาในกรณีที่บริษัทย่อยได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนแล้วและทางบริษัทย่อยมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาจ้างให้บริการทางการแพทย์ ฝ่ายบริหารจึงได้จัดทำประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีภาระเสี่ยงและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเป็นการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูง รวมทั้งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาอัตราความรุนแรงของโรคเพื่อใช้ในการประมาณการรายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญในการรับรู้รายได้จากประกันสังคม

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจในกระบวนการประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์โรคที่มีภาระเสี่ยงและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลของผู้ประกันตนที่ใช้ในการคำนวณประมาณการรายได้ ประเมินความเหมาะสมของอัตราความรุนแรงของโรคโดยเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามประกาศของสำนักงานประกันสังคม ทดสอบการคำนวณประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์โรคที่มีภาระเสี่ยงและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง รวมถึงเปรียบเทียบข้อมูลการรับเงินในระหว่างงวดและวิเคราะห์หาสาเหตุของผลต่างเทียบกับที่ประมาณการรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ไว้ รวมถึงการตรวจสอบการรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ โรคที่มีภาระเสี่ยงและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ภายหลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

#### การค้ำประกันของเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทที่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวนที่มีมูลค่าสูง แสดงอยู่ในงบเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 1,681.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากมีความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้บริษัทบริษัทร่วมดังกล่าวไม่สามารถทำกำไรให้เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทได้ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้การค้ำประกันของเงินลงทุนดังกล่าว ในการประเมินการค้ำประกันของเงินลงทุนในบริษัทร่วมโดยพิจารณามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดว่าสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนหรือไม่ ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการที่ฝ่ายบริหารใช้ในการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ โดยทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ โดยเฉพาะเรื่องการคาดการณ์การเติบโตของรายได้และกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทดังกล่าวข้างต้น การใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสมเพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต รวมทั้งการทดสอบการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติฐานซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบการค้ำประกันที่อ่อนไหวมากที่สุด และมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่สุดต่อการกำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่าว

#### ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

#### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

#### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเชิงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบบและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร

- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์

(นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์)  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  
กรุงเทพมหานคร  
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	434,777,362	511,786,013	128,008,454	70,760,749
ลูกหนี้การค้า	5, 7	380,930,481	356,355,779	168,816,802	146,929,519
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	7	607,523,898	624,730,647	27,543,958	126,332,201
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19		-	217,866,050	-	156,806,600
เงินปันผลค้างรับ	5	-	1,800,000	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5, 8	203,300,000	262,300,000	193,300,000	262,300,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		1,750,000	1,680,000	-	-
สินค้างเหลือ	9	200,359,025	182,440,750	54,047,661	61,816,292
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	5, 11	1,172,440,000	757,619,998	1,172,440,000	757,619,998
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5	63,557,710	49,147,951	12,672,039	17,302,331
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,064,638,476	2,965,727,188	1,756,828,914	1,599,867,690
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	10	56,845,775	50,575,874	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	5, 11	15,015,681,726	12,290,973,926	9,957,772,291	8,516,663,784
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12	3,108,220,752	2,996,605,672	1,681,240,043	1,703,494,168
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	13	-	-	1,662,247,659	1,716,071,896
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5	24,000,000	24,000,000	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น		38,281,857	29,771,857	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	431,573,262	434,528,456	358,569,763	359,335,232
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	8,386,044,993	8,558,632,798	1,086,159,299	1,126,708,244
สินทรัพย์สิทธิการใช้	16	24,982,402	264,051,602	12,503,081	16,206,273
ค่าความนิยม	17	729,236,989	723,215,731	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		15,684,390	15,153,918	4,012,015	772,023
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	9,433,219	11,044,791	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์		5,977,645	51,615,987	-	47,204,850
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		11,921,036	10,770,664	2,003,359	2,766,616
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		27,857,884,046	25,460,941,276	14,764,507,510	13,489,223,086
รวมสินทรัพย์		30,922,522,522	28,426,668,464	16,521,336,424	15,089,090,776

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	19	3,624,598,868	3,821,506,379	2,390,000,000	2,740,000,000
เจ้าหนี้การค้า	5	444,300,332	398,333,646	116,007,297	112,223,155
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือก โควิด 19		5,150	324,141,324	-	293,670,056
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย		225,336,205	216,828,881	99,715,535	93,823,407
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5	136,338,530	168,529,241	74,599,575	105,411,652
เงินปันผลค้างจ่าย		27,694,687	24,580,167	16,847,201	15,222,804
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน	5	119,641,551	154,436,309	912,442	4,842,073
ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	1,509,540,006	1,345,080,005	873,485,720	719,525,720
หนี้สินตามสัญญาเช่า	23	7,781,581	22,591,526	4,680,103	6,315,949
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5, 20	217,300,000	268,800,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	21	98,227,420	81,300,000	3,927,420	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		120,575,631	127,380,221	60,318,673	90,524,391
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม	30	374,910,084	370,144,553	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5	104,586,650	50,729,673	19,497,875	47,214,973
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,010,836,695	7,374,381,925	3,659,991,841	4,228,774,180
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	22	3,111,955,495	3,551,525,502	1,287,288,070	1,262,103,790
หนี้สินตามสัญญาเช่า	23	22,937,231	267,126,327	11,095,125	13,849,713
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5, 20	322,000,000	155,000,000	347,000,000	155,000,000
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	18	1,975,667,915	1,482,606,553	986,959,041	735,715,039
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	24	230,372,880	272,263,545	76,520,687	91,259,325
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	5	39,309,345	67,187,975	14,191,435	15,313,158
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		5,702,242,866	5,795,709,902	2,723,054,358	2,273,241,025
รวมหนี้สิน		12,713,079,561	13,170,091,827	6,383,046,199	6,502,015,205

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	บาท			
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564	2565	2564
ทุนเรือนหุ้น	25				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 16,019,683,830 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท		1,601,968,383		1,601,968,383	
หุ้นสามัญ 14,939,082,816 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			1,493,908,282		1,493,908,282
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 13,576,011,474 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท		1,357,601,147		1,357,601,147	
หุ้นสามัญ 13,575,865,582 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			1,357,586,558		1,357,586,558
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		2,718,559,728	2,718,137,663	2,718,559,728	2,718,137,663
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	27	149,390,828	149,390,828	149,390,828	149,390,828
ยังไม่ได้จัดสรร		4,525,831,852	3,729,084,936	1,949,721,760	1,355,614,395
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	11.1, 12.3	5,640,159,265	4,230,064,717	3,963,016,762	3,006,346,127
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		14,391,542,820	12,184,264,702	10,138,290,225	8,587,075,571
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		3,817,900,141	3,072,311,935	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		18,209,442,961	15,256,576,637	10,138,290,225	8,587,075,571
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		30,922,522,522	28,426,668,464	16,521,336,424	15,089,090,776

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	บาท				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
รายได้					
รายได้จากการรักษาพยาบาล	5	8,540,165,914	7,310,077,699	3,131,225,909	2,966,200,349
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	5	72,067,341	63,348,548	78,130,915	67,745,264
เงินปันผลรับ	5, 11, 12, 13	375,971,311	342,434,574	676,322,424	461,891,216
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน		(62,397,466)	20,978,150	(62,397,466)	20,978,150
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย		(14,908,849)	-	4,120,870	-
รายได้อื่น	5	119,080,682	107,694,866	53,455,916	56,298,850
รวมรายได้		9,029,978,933	7,844,533,837	3,880,858,568	3,573,113,829
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	5	5,839,114,431	5,142,817,781	1,961,955,067	1,855,862,985
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ		37,328,458	36,406,260	39,711,183	34,430,424
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	5	1,089,145,272	934,879,053	408,323,302	399,045,043
ขาดทุนจากด้อยค่าเงินลงทุน	11.2, 12, 13	-	34,539,437	-	125,117,601
ผล (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน		37,834,954	(2,332,421)	37,834,954	(2,332,421)
รวมค่าใช้จ่าย		7,003,423,115	6,146,310,110	2,447,824,506	2,412,123,632
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		2,026,555,818	1,698,223,727	1,433,034,062	1,160,990,197
ต้นทุนทางการเงิน	5	244,811,120	206,041,347	126,751,290	120,174,957
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	12.2	135,708,152	721,688,514	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		1,917,452,850	2,213,870,894	1,306,282,772	1,040,815,240
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	33	301,931,699	224,391,228	142,850,166	139,034,070
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		1,615,521,151	1,989,479,666	1,163,432,606	901,781,170
การดำเนินงานที่ยกเลิก					
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	34	(35,889,623)	(38,364,477)	-	-
กำไรสำหรับปี		1,579,631,528	1,951,115,189	1,163,432,606	901,781,170
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
กำไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		2,557,724,189	3,864,512,827	1,306,112,312	2,854,973,401
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	24	71,864,066	29,753,766	18,865,933	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม		(9,776,731)	64,655,311	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	33	(519,531,878)	(777,871,903)	(258,839,737)	(570,013,266)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		2,100,279,646	3,181,050,001	1,066,138,508	2,284,960,135
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		3,679,911,174	5,132,165,190	2,229,571,114	3,186,741,305

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,359,083,112	1,843,414,674	1,163,432,606	901,781,170
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(35,889,623)	(38,364,477)	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	256,438,039	146,064,992	-	-
	<u>1,579,631,528</u>	<u>1,951,115,189</u>	<u>1,163,432,606</u>	<u>901,781,170</u>
การแบ่งปันกำไรเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	2,912,253,750	4,587,392,153	2,229,571,114	3,186,741,305
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(35,889,623)	(38,364,477)	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	803,547,047	583,137,514	-	-
	<u>3,679,911,174</u>	<u>5,132,165,190</u>	<u>2,229,571,114</u>	<u>3,186,741,305</u>
กำไรต่อหุ้น	36			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.1001	0.1358	0.0857	0.0664
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.0026)	(0.0028)	-	-
	<u>0.0975</u>	<u>0.1330</u>	<u>0.0857</u>	<u>0.0664</u>
กำไรต่อหุ้นปรับลด				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่				
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	0.1001	0.1238	0.0857	0.0606
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(0.0026)	(0.0026)	-	-
	<u>0.0975</u>	<u>0.1212</u>	<u>0.0857</u>	<u>0.0606</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

**บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

หมายเหตุ	บาท											
	งบการเงินรวม											
	ส่วนของบริษัทใหญ่									ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น				รวมส่วนของ บริษัทใหญ่			
		จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไร (ขาดทุน) ยังไม่ เกิดขึ้นจากรายการ เปลี่ยนแปลงมูลค่า	ส่วนแบ่งกำไร ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ในบริษัทรวม	ขาดทุนที่ยังไม่เกิด ขึ้นจากเงินลงทุน ในบริษัทรวม	ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลงสัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทย่อย	รวมองค์ประกอบอื่น ของส่วนของผู้ถือหุ้น				
		ทุนสำรองตาม กฎหมาย		เงินลงทุนในตราสารทุน								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,357,586,558	2,718,137,663	149,390,828	3,729,084,936	3,983,057,900	232,007,542	(592,389)	15,591,664	4,230,064,717	12,184,264,702	3,072,311,935	15,256,576,637
การเพิ่มหุ้นสามัญ	26	14,589	422,065	-	-	-	-	-	-	436,654	-	436,654
เงินปันผลจ่าย	28	-	-	(669,246,684)	-	-	-	-	-	(669,246,684)	(99,267,395)	(768,514,079)
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น												
จากการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,950,000	16,950,000
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น												
จากการรวมธุรกิจ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,967,825	23,967,825
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น												
จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	(275,979)	(275,979)	(275,979)	390,729	114,750
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี												
กำไรสำหรับปี	-	-	-	1,323,193,489	-	-	-	-	-	1,323,193,489	256,438,039	1,579,631,528
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้												
กำไรจากการประมาณการตามหลัก												
คณิตศาสตร์ประกบกันภัย	-	-	-	41,984,382	-	-	-	-	-	41,984,382	15,506,871	57,491,253
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	-	-	-	-	1,522,732,688	-	-	-	1,522,732,688	1,522,732,688	529,832,436	2,052,565,124
กำไรจากการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุน												
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	95,524,426	(95,524,426)	-	-	-	(95,524,426)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม	-	-	-	5,291,303	-	(16,837,735)	-	-	(16,837,735)	(11,546,432)	1,769,701	(9,776,731)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	<u>1,357,601,147</u>	<u>2,718,559,728</u>	<u>149,390,828</u>	<u>4,525,831,852</u>	<u>5,410,266,162</u>	<u>215,169,807</u>	<u>(592,389)</u>	<u>15,315,685</u>	<u>5,640,159,265</u>	<u>14,391,542,820</u>	<u>3,817,900,141</u>	<u>18,209,442,961</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

		บาท											
		งบการเงินรวม											
		ส่วนของบริษัทใหญ่								รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
		ทุนเรือนหุ้น		ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
		ที่ออกและชำระแล้ว	จัดสรรแล้ว	ยังไม่จัดสรร	กำไร (ขาดทุน) ยังไม่เกิดขึ้นจากรายการ	ส่วนแบ่งกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วน	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	บริษัทใหญ่			
		กฎหมาย	กฎหมาย	กฎหมาย	เปลี่ยนแปลงมูลค่า	ในบริษัทรวม	ในบริษัทรวม	การถือหุ้นในบริษัทย่อย					
หมายเหตุ					เงินลงทุนในตราสารทุน								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		1,357,586,558	2,718,137,663	149,390,828	2,434,432,926	1,323,504,013	172,602,496	(592,389)	15,591,664	1,511,105,784	8,170,653,759	2,563,366,616	10,734,020,375
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น													
จากการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,125,005	1,125,005
เงินปันผลจ่าย		28	-	-	(535,416,733)	-	-	-	-	-	(535,416,733)	(75,317,200)	(610,733,933)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี													
กำไร สำหรับปี		-	-	-	1,805,050,197	-	-	-	-	-	1,805,050,197	146,064,992	1,951,115,189
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้													
กำไรจากการประมาณการตามหลัก													
คณิตศาสตร์ประกันภัย		-	-	-	14,861,210	-	-	-	-	-	14,861,210	8,941,804	23,803,014
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน		-	-	-	-	2,664,460,958	-	-	-	2,664,460,958	2,664,460,958	428,130,718	3,092,591,676
กำไรจากการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุน													
ที่วัดมูลค่าสุทธิรวมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	4,907,071	(4,907,071)	-	-	-	(4,907,071)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม		-	-	-	5,250,265	-	59,405,046	-	-	59,405,046	64,655,311	-	64,655,311
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		1,357,586,558	2,718,137,663	149,390,828	3,729,084,936	3,983,057,900	232,007,542	(592,389)	15,591,664	4,230,064,717	12,184,264,702	3,072,311,935	15,256,576,637

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	บาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว ทุนสำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	1,357,586,558	2,718,137,663	149,390,828	991,952,957	726,293,063	5,943,361,069
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(543,026,803)	-	(543,026,803)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
กำไรสำหรับปี	-	-	-	901,781,170	-	901,781,170
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้						
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	-	-	-	-	2,284,960,135	2,284,960,135
กำไรจากการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าสุทธิกรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	4,907,071	(4,907,071)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,357,586,558	2,718,137,663	149,390,828	1,355,614,395	3,006,346,127	8,587,075,571
การเพิ่มหุ้นสามัญ	14,589	422,065	-	-	-	436,654
เงินปันผลจ่าย	-	-	-	(678,793,114)	-	(678,793,114)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี						
กำไรสำหรับปี	-	-	-	1,163,432,606	-	1,163,432,606
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้						
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	-	15,092,746	-	15,092,746
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	-	-	-	-	1,051,045,762	1,051,045,762
กำไรจากการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าสุทธิกรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	94,375,127	(94,375,127)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,357,601,147	2,718,559,728	149,390,828	1,949,721,760	3,963,016,762	10,138,290,225

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	1,615,521,151	1,989,479,666	1,163,432,606	901,781,170
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 34)	(35,889,623)	(38,364,477)	-	-
รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปีเป็นเงินสดสุทธิ				
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน				
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	29,095,982	8,469,570	(1,499,747)	2,163,884
ค่าเสื่อมราคา	620,244,076	497,645,365	130,145,456	132,267,441
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	4,259,416	3,355,088	754,990	983,653
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน	62,397,466	(20,978,150)	62,397,466	(20,978,150)
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	14,908,849	-	(4,120,870)	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(1,010,707)	2,678,918	(914,122)	2,456,439
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(135,708,152)	(721,688,514)	-	-
เงินปันผลรับ	(375,971,311)	(342,434,574)	(676,322,424)	(461,891,216)
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	(22,794,883)	(123,521)	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสุทธิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	37,834,954	(2,332,421)	37,834,954	(2,332,421)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	34,539,437	-	125,117,601
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย	135,584	153,238	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	44,804,126	40,776,774	13,249,509	11,803,382
รายได้ดอกเบี้ยรับ	(12,851,306)	(13,617,475)	(10,587,352)	(9,056,393)
ต้นทุนทางการเงิน	247,807,769	220,779,467	126,751,290	120,174,957
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	301,702,646	223,933,121	142,850,166	139,034,070
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	2,394,486,037	1,882,271,512	983,971,922	941,524,417
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้การค้า	(50,184,708)	(82,640,187)	(20,387,537)	(35,139,161)
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	35,959,326	(263,969,110)	98,788,242	(98,647,404)
สินค้าคงเหลือ	217,866,050	(17,509,540)	156,806,600	(14,895,694)
เงินจ่ายล่วงหน้าวัคซีนทางเลือกโควิด 19	(15,076,841)	(217,866,050)	7,768,631	(156,806,600)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(12,211,192)	(6,700,654)	4,645,326	1,994,110
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(1,868,312)	(3,754,002)	763,256	2,106,775
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	37,882,493	59,705,229	7,834,544	10,930,957

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19	(325,169,274)	324,141,324	(293,670,056)	293,670,056
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	6,713,028	48,834,075	5,892,128	16,855,310
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(1,577,671)	85,295,683	(28,329,212)	77,671,490
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม	4,765,531	38,453,977	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	48,386,281	(6,138,250)	4,809,793	36,347,864
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(27,878,631)	(11,243,834)	(1,121,723)	(2,434,974)
<b>เงินสดรับจากการดำเนินงาน</b>	<b>2,312,092,117</b>	<b>1,828,880,173</b>	<b>927,771,914</b>	<b>1,073,177,146</b>
รับดอกเบี้ย	274,881	132,289	222,862	121,513
จ่ายดอกเบี้ย	-	(8,082)	-	-
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย	-	12,056,354	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(328,734,234)	(162,200,345)	(180,651,618)	(85,528,161)
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(13,752,374)	(7,100,161)	(9,122,214)	(248,565)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>1,969,880,390</b>	<b>1,671,760,228</b>	<b>738,220,944</b>	<b>987,521,933</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	69,000,000	(21,634,800)	69,000,000	(124,009,800)
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(6,269,901)	(11,169,396)	-	-
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน	269,943,452	123,405,019	265,494,816	123,405,019
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน	(961,368,485)	(1,428,501,003)	(915,543,433)	(1,418,501,003)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	22,000,000	-	22,000,000	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(189,322,200)	(62,134,000)	-	(62,134,000)
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	13,376,243	-	20,326,250	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(6,250,000)	(2,624,995)
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น	-	(12,846,857)	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น	(33,580,000)	1,520,000	-	-
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	10,000,000	-	10,000,000
เงินสดจ่ายในการซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(80,983)	(253,567)	(80,983)	(253,567)
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(423,252,284)	(947,900,486)	(35,952,776)	(65,583,366)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,385,874	174,083	1,510,502	110,358
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4,846,085)	(8,188,585)	(3,994,982)	(619,869)
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์	(1,566,508)	(9,033,894)	-	(47,204,850)
เงินปันผลรับ	541,366,590	424,849,119	676,322,424	529,341,291
รับดอกเบี้ย	13,927,276	13,060,343	10,349,457	8,725,038
<b>เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(688,287,011)</b>	<b>(1,928,654,024)</b>	<b>103,181,275</b>	<b>(1,049,349,744)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(197,728,709)	1,215,606,720	(350,000,000)	870,000,000
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)	140,500,000	(235,453,818)	221,000,000	(129,000,000)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(9,000,000)	(4,000,000)	(22,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,012,500,000	1,803,500,000	870,000,000	850,000,000
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(1,287,610,006)	(1,463,360,006)	(690,855,720)	(907,545,720)
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(14,949,015)	(17,051,190)	(6,332,576)	(7,797,766)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	436,654	-	436,654	-
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,250,000	1,125,005	-	-
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	8,700,000	-	-	-
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,593,180	-	-	-
รับเงินคืนจากการคืนทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	75,949,597
เงินปันผลจ่าย	(774,946,108)	(665,847,589)	(677,168,717)	(541,473,990)
จ่ายดอกเบี้ย	(248,348,026)	(204,132,504)	(129,234,155)	(118,424,646)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,358,602,030)	430,386,618	(784,154,514)	91,707,475
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ	(77,008,651)	173,492,822	57,247,705	29,879,664
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	511,786,013	338,293,191	70,760,749	40,881,085
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	434,777,362	511,786,013	128,008,454	70,760,749
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>				
1. รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี	(392,671,363)	(1,064,075,345)	(38,438,395)	(69,679,133)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น	3,714,742	-	1,942,142	-
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(34,295,663)	116,174,859	543,477	4,095,767
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(423,252,284)	(947,900,486)	(35,952,776)	(65,583,366)
2. รายการกระทบยอดเงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์				
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี	2,385,874	174,083	1,510,502	110,358
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ลดลง	-	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,385,874	174,083	1,510,502	110,358

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
3. รายการกระทบยอดเงินปันผลรับ				
เงินปันผลรับในระหว่างปี	539,566,590	353,434,574	676,322,424	461,891,216
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1,800,000	71,414,545	-	67,450,075
เงินปันผลรับ	<u>541,366,590</u>	<u>424,849,119</u>	<u>676,322,424</u>	<u>529,341,291</u>
4. รายการกระทบยอดเงินปันผลจ่าย				
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี	(776,570,385)	(624,344,003)	(678,793,114)	(543,026,803)
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น	1,624,277	(41,503,586)	1,624,397	1,552,813
เงินปันผลจ่าย	<u>(774,946,108)</u>	<u>(665,847,589)</u>	<u>(677,168,717)</u>	<u>(541,473,990)</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
วันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย

บริษัทประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการรักษาพยาบาล ในนาม “โรงพยาบาลวิภาวดี”

บริษัทมีที่ตั้งสำนักงานตามที่ได้จดทะเบียนไว้ ตั้งอยู่เลขที่ 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการ ได้ทำขึ้นตามแบบกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

2.2.1 งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	อัตราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นจดทะเบียน)		ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
		2565	2564	
<u>บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท</u>				
<u>บริษัทย่อย</u>				
บริษัท ปรีณส์ต้น พาร์ค สวีท จำกัด	โรงแรม	-	99.99	กรุงเทพมหานคร
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	83.55	83.55	เชียงใหม่
บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	เสริมความงาม	49.72	50.00	กรุงเทพมหานคร
บริษัท วี พีริซัน จำกัด	ศูนย์ชะลอวัย	70.00	70.00	กรุงเทพมหานคร

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	อัตราส่วนของการถือหุ้น (ร้อยละของจำนวนหุ้นจดทะเบียน)		ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
		2565	2564	
<b>บริษัทร่วม</b>				
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	โรงพยาบาล	33.85	33.85	กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทิพยบาลินท์ จำกัด	ชื่อ-ขายอุปกรณ์การแพทย์	36.50	40.57	กรุงเทพมหานคร
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	โรงพยาบาล	28.57	28.57	กรุงเทพมหานคร
<b>บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัทย่อย</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
<b>ถือหุ้นโดยบริษัท เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)</b>				
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	โรงพยาบาล	47.09	47.09	เชียงใหม่
บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด	โรงพยาบาล	72.43	72.43	ลำพูน
<b>ถือหุ้นโดยบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด</b>				
บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด	โรงพยาบาล	47.09	47.09	เชียงใหม่
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด (และถือหุ้นโดยบริษัท เชียงใหม่ร่วมธุรกิจ การแพทย์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 18)	โรงพยาบาล	45.53	45.53	เชียงใหม่
บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด (1)	โรงพยาบาล	28.00	-	ตาก
<b>ถือหุ้นโดยบริษัท วี พีริชั่น จำกัด</b>				
บริษัท เมดิซ่า บางกอก คลินิก จำกัด (2) (และบริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด ร้อยละ 30.00)	คลินิกโรคเฉพาะทาง	36.00	-	กรุงเทพมหานคร
<b>บริษัทร่วม</b>				
<b>ถือหุ้นโดยบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด</b>				
บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด	โรงพยาบาล	11.99	11.99	ลำปาง
บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด	โรงพยาบาล	-	23.54	ตาก
<b>ถือหุ้นโดยบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด</b>				
บริษัท วัชรสิริเวช จำกัด (3) (และถือหุ้นโดยบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ร้อยละ 3.33, บริษัท เชียงใหม่ร่วมธุรกิจ การแพทย์ จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 1.67 และ บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด ร้อยละ 0.83)	โรงพยาบาล	21.47	-	เชียงราย

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการจัดทางการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

(1) การเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 บริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด ทำให้บริษัทย่อยมีส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.00 เป็นร้อยละ 56.16 รวมถึงมีสิทธิในการออกเสียงและอำนาจควบคุม จึงได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทย่อยได้รวมงบการเงินของบริษัทดังกล่าวในการจัดทางการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

(2) การลงทุนในบริษัทย่อย

ในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทย่อยได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท เมดิซ่า บางกอก คลินิก จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียน บริษัทย่อยจึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

(3) การลงทุนในบริษัทร่วม

ในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทย่อยได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท วัชรศิริเวช จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 30.83 ของทุนจดทะเบียน บริษัทย่อยจึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

- 2.2.2 บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- 2.2.3 บริษัทนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- 2.2.4 รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทย่อยสิ้นสุดวันเดียวกันกับบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 99.99 ในการจัดทำงบการเงินรวมคำนวณเสมือนหนึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 และบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
- 2.2.5 นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยในส่วนของรายการบัญชีที่เหมือนกันใช้นโยบายการบัญชีเช่นเดียวกับบริษัทใหญ่
- 2.2.6 ยอดคงเหลือระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว
- 2.2.7 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม หมายถึงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นของบริษัท ซึ่งได้แสดงเป็นรายการแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทกับบริษัทย่อยได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้งมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

- 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งการปรับปรุงนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขดังกล่าวไม่กระทบกับหลักการในมาตรฐานและไม่กระทบกับผู้ที่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวมาถือปฏิบัติแล้วก่อนรอบปี 2566

ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่า การปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

- 2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย และได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว มาตรฐานนี้กำหนดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2568

### 3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 3.1 การรับรู้รายได้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ ประกอบด้วย รายได้ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่ายา โดยจะบันทึกเป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการหรือส่งมอบสินค้าแล้ว และแสดงตามมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับบริการและยาที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลด

รายได้จากการประกอบกิจการที่ได้จากสำนักงานประกันสังคมและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยจะบันทึกเป็นรายได้ตามอัตราค่าบริการต่าง ๆ ที่คาดว่าจะได้รับ และพิจารณาจากหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ประกาศโดยหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการให้บริการรักษาพยาบาลและการได้รับชำระค่าบริการทางการแพทย์จากหน่วยงานดังกล่าว นอกจากนี้การชำระหนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายและงบประมาณตามโครงการสวัสดิการของภาครัฐ

รายได้ค่าบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว

ดอกเบี้ยรับ รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ บันทึกเป็นรายได้เมื่อบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

รายได้อื่น รับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

- 3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่าย รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

3.4 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.7

3.5 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าคำนวณตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน

ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลืออยู่นั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนที่จำเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

3.6 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

บริษัทร่วม หมายถึง กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญของบริษัท กล่าวคือ มีอำนาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม หากบริษัทร่วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรู้ส่วนได้เสียในเงินลงทุนดังกล่าวเพียงเท่ากับศูนย์เท่านั้น

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะบันทึกเป็นขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและตามงบการเงินรวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีส่วนได้เสีย



### 3.7 เครื่องมือทางการเงิน

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น

ตราสารทุนสามารถจำแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้อง โดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ต้นทุนการทำรายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ทำได้ 3 วิธีโดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลงหรือการด้อยค่าดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นรายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย และกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเช่นเดียวกับ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินนั้นไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารทุนต้องแสดงตราสารทุนโดยใช้มูลค่ายุติธรรม และบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรหรือขาดทุน หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ขึ้นอยู่กับการจัดประเภทรายการของตราสารทุนนั้น

#### **การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน**

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### **การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน**

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

หนี้สินทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

#### **การค้ำของสินทรัพย์ทางการเงิน**

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน ประเมินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีทั่วไป (General approach) ในการพิจารณาค่าเพื่อผลขาดทุนจากการค้ำ สำหรับลูกหนี้การค้า บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

### การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

#### 3.8 ค่าความนิยม

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีซื้อสำหรับการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจและวัดมูลค่าต้นทุนการซื้อธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรมของผลรวมของสิ่งตอบแทนที่โอน ณ วันที่ซื้อ และจำนวนของส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง บริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าส่วนของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ในบริษัทย่อยด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมนั้น

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนดังกล่าวเกิดขึ้นและเมื่อได้รับบริการ

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ คือ ต้นทุนการรวมธุรกิจที่สูงกว่าส่วนได้เสียของบริษัทในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย หากต้นทุนการรวมธุรกิจต่ำกว่าส่วนได้เสียของบริษัทในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของบริษัทย่อย บริษัทจะรับรู้ส่วนต่างนี้เป็นกำไรในกำไรหรือขาดทุนทันที

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ บันทึกในราคาทุน ณ วันที่ซื้อธุรกิจ และหลังจากนั้นค่าความนิยมจะวัดค่าด้วยราคาทุนหักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าในค่าความนิยม ไม่สามารถโอนกลับได้

#### 3.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทแสดงด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ประเภทอาคารให้เช่าคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 3.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอนขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สำหรับค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์

อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2533 จำนวนค่าเสื่อมราคาตามวิธีกองทุนจม (Sinking Fund Method) ส่วนอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาหลังปี 2545 จำนวนค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2537 จำนวนค่าเสื่อมราคาตามวิธีกองทุนจม (Sinking Fund Method) ส่วนอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาหลังปี 2545 จำนวนค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

เครื่องมือแพทย์ของบริษัทที่ได้มาก่อนปี 2556 จำนวนค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ ส่วนเครื่องมือแพทย์ที่ได้มาตั้งแต่ปี 2556 จำนวนค่าเสื่อมราคาตามวิธียอดคงเหลือลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance Method)

อายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์โดยประมาณ มีดังนี้

ประเภทของสินทรัพย์	ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	10
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	10-50
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์	5-25
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3-25
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งศูนย์สุขภาพ	5-10
ยานพาหนะ	5-10

ไม่คิดค่าเสื่อมราคา สำหรับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง

มีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี

คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวนจากผลต่างระหว่างเงินสดรับสุทธิกับราคาตามบัญชีและรับรู้เป็นรายได้อื่น หรือค่าใช้จ่ายอื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

### 3.11 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

### 3.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็น โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอยตัดจ่าย แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงระยะเวลา 3-10 ปี

### 3.13 การค้ำของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ที่มีการค้ำหรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการค้ำ บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการค้ำของสินทรัพย์จะถูกถัวรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะถัวรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจำหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย

### 3.14 สัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

#### สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการค้ำ (ถ้ามี) และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า หรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท

### หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายชำระคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชำระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายชำระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชำระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถกำหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชำระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

### สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

#### 3.15 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น แสดงในราคาทุน

#### 3.16 ผลประโยชน์พนักงาน

##### ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)

บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สิทธิประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิทธิประโยชน์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

### 3.17 การประมาณการหนี้สิน

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันและจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอนเมื่อได้จ่ายชำระประมาณการหนี้สินไปแล้ว

### 3.18 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สินภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

### 3.19 การจัดสรรกำไรสะสม

การจัดสรรกำไรสะสมเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยบริษัทจะจัดสรรสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี

### 3.20 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจำนวนที่จะต้องจ่าย จำนวนตามหลักเกณฑ์ แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ ร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้หลังจาก ปรับปรุงรบกวนกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักออก ด้วยรายการที่ได้รับยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการคำนวณภาษี

#### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง มูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการ เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอ การตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในกำไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่ เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความ เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะมีกำไรทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคต เพียงพอที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้อง เสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว ต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์ หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไร ขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วม ค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้สำหรับงวด ที่บริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่าย ชำระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ ค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีกำไรทาง ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้นี้ประเมิน โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน เดียวกัน



3.21 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปี ด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ณ วันสิ้นงวดบัญชี

3.22 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

3.23 การวัดมูลค่ายุติธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

- ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประเมินขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

#### 4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

##### รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ

รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับเป็นรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งบริษัทไม่สามารถทราบจำนวนเงินที่จะได้รับแน่นอน ผู้บริหารของบริษัทจึงได้ประมาณการรายได้ค้างรับดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวและจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับภาวะการณ์ในปัจจุบัน

##### ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงประวัติการชำระหนี้และข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับสะท้อนข้อมูลปัจจุบัน และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index)

##### ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากเงินลงทุนนั้น รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

##### อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นๆ ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้นๆ

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารใช้วิธีพิจารณาจากรายได้โดยอ้างอิงจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมในงวดปัจจุบันและงวดก่อนโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

### **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

### **ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน**

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มาตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดรวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

### **ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน**

บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่ามูลค่าคาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือไม่นั้นจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติฐานที่สำคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

### **สัญญาเช่า**

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า บริษัทและบริษัทย่อยกำหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจในทางเศรษฐกิจสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

### อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม

บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้นจึงใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทและบริษัทย่อยในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภรรยา และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

### มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และตราสารอนุพันธ์

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องตัวมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายละเอียดของข้อสมมติฐานหลักที่ใช้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37.6

## 5. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีรายการทางธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

### ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
<b>บริษัทย่อย</b>	
บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด	ถือหุ้น โดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน (ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้น โดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ถือหุ้น โดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
บริษัท วี พีริซิชั่น จำกัด	ถือหุ้น โดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
<b>บริษัทย่อยทางอ้อม</b>	
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	ถือหุ้น โดย บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด	ถือหุ้น โดย บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด	ถือหุ้น โดย บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด และ บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด	ถือหุ้น โดย บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด
บริษัท เมดิซ่า บางกอก คลินิก จำกัด	ถือหุ้น โดย บริษัท วี พีริซิชั่น จำกัด และบริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด	ถือหุ้น โดยบริษัทเทพปัญญาธุรกิจ จำกัด และกรรมการร่วมกัน

ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์
<b>บริษัทร่วม</b>	
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
<b>บริษัทร่วมทางอ้อม</b>	
บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด และกรรมการร่วมกัน
บริษัท วัชรศิริเวช จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด, บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด, บริษัท เชียงใหม่ราม ธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</b>	
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นระหว่างกันและกรรมการร่วมกัน
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	ถือหุ้นระหว่างกันและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลศุกฤกษ์อุทอง จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท ริชี่ เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัท
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เลกาซี่ กอล์ฟ (ประเทศไทย)	ถือหุ้นโดยบริษัทและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี - ปากเกร็ด จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (อมตะนคร) จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี - ชัยปราการ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทร่วมและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท กรีน ริชอร์ตสเฮส จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไดนาสตีเซรามิก จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิราม จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ปิยะศิริ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท กัชชัน เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท กัชชันขุนตาลกอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท กัชชัน มารินา กอล์ฟคลับ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ดีโก้ วัสดุภัณฑ์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

นโยบายการกำหนดราคา

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากกิจการ โรงพยาบาล	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ารายอื่น
รายได้ค่าเช่าและบริการ	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา
รายได้อื่น	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นกับผู้ค้ารายอื่น
เงินให้กู้ยืม	อัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาดหรือ โกลด์เคียง
เงินกู้ยืม	อัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาดหรือ โกลด์เคียง
ซื้อสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อสินทรัพย์/การจำหน่ายสินทรัพย์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้การค้า				
บริษัทย่อย	-	-	79,157	100,557
บริษัทร่วม	98,466	1,542,352	67,410	766,933
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	596,097	898,695	558,652	778,297
รวม	694,563	2,441,047	705,219	1,645,787
เงินจำลวงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	22,000,000	-	22,000,000
เงินปันผลค้างรับ				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,800,000	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทร่วม	133,000,000	127,000,000	133,000,000	127,000,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	70,300,000	135,300,000	60,300,000	135,300,000
รวม	203,300,000	262,300,000	193,300,000	262,300,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น				
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัทร่วม	527,382	512,349	527,382	512,349
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	29,241,127	29,241,141	-	-
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(28,938,661)	(28,938,675)	-	-
สุทธิ	829,848	814,815	527,382	512,349
ลูกหนี้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	306,159	3,363,501
บริษัทร่วม	212,000	212,000	212,000	212,000
รวม	212,000	212,000	518,159	3,575,501

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้ค่าหุ้น				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	8,400,000	8,400,000	-	-
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	11,340,000	11,340,000	-	-
รวม	19,740,000	19,740,000	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,335,328	1,250,884	1,335,328	1,250,884
รวม	22,117,176	22,017,699	2,380,869	5,338,734
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด				
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	360,060,000	284,000,000	360,060,000	284,000,000
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	13,774,420,400	11,054,906,330	9,118,000,400	7,648,821,330
รวม	14,134,480,400	11,338,906,330	9,478,060,400	7,932,821,330
เงินให้กู้ยืมระยะยาว				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	53,228,730	53,228,730	-	-
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(29,228,730)	(29,228,730)	-	-
สุทธิ	24,000,000	24,000,000	-	-
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทร่วม	-	25,930	-	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	94,230,333	92,038,533	4,772,735	8,014,563
รวม	94,230,333	92,064,463	4,772,735	8,014,563
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	-	636,883
บริษัทร่วม	5,350	21,400	5,350	21,400
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	125,948	125,948	-	-
รวม	131,298	147,348	5,350	658,283
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	92,244,300	103,275,015	-	4,047,187
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	217,300,000	268,800,000	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
บริษัทย่อย	-	-	60,000	42,253,918
บริษัทร่วม	3,400	10,596	3,400	10,596
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,986,960	1,057,344	1,064,503	751,154
รวม	1,990,360	1,067,940	1,127,903	43,015,668

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินกู้ยืมระยะยาว				
บริษัทย่อย	-	-	25,000,000	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	20,000,000	-	20,000,000
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	202,000,000	135,000,000	202,000,000	135,000,000
รวม	202,000,000	155,000,000	227,000,000	155,000,000
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น				
เงินมัดจำ				
บริษัทย่อย	-	-	469,307	469,307
รวม	-	-	469,307	469,307

รายการธุรกิจที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้จากการรักษาพยาบาล				
บริษัทย่อย	-	-	1,379,121	8,114,920
บริษัทร่วม	351,662	317,391	114,500	272,391
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	2,616,821	2,044,387	2,296,541	1,674,077
รวม	2,968,483	2,361,778	3,790,162	10,061,388
รายได้ค่าเช่าและบริการ				
บริษัทย่อย	-	-	4,573,782	3,287,833
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1,994,540	60,000	59,047	60,000
รวม	1,994,540	60,000	4,632,829	3,347,833
เงินปันผลรับ				
บริษัทย่อย	-	-	221,990,980	180,792,800
บริษัทร่วม	-	-	160,400,150	5,000,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	331,148,294	304,475,070	251,366,294	239,839,470
รวม	331,148,294	304,475,070	633,757,424	425,632,270
รายได้อื่น				
ดอกเบี้ยรับ				
บริษัทย่อย	-	-	-	8,082
บริษัทร่วม	6,209,180	1,659,891	6,209,180	1,659,891
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5,356,543	8,422,947	4,155,310	6,815,033
รวม	11,565,723	10,082,838	10,364,490	8,483,006



	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้อื่น				
บริษัทย่อย	-	-	1,134,443	3,361,778
บริษัทร่วม	-	135,000	-	135,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	23,745	15,000	23,745	15,000
รวม	23,745	150,000	1,158,188	3,511,778
รวม	11,589,468	10,232,838	11,522,678	11,994,784
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล				
บริษัทย่อย	-	-	53,924,504	72,706,239
บริษัทร่วม	-	295,893	-	166,261
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	54,551,231	53,366,972	1,342,436	9,149,012
รวม	54,551,231	53,662,865	55,266,940	82,021,512
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร				
ค่าบริการจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	575,805	318,450
บริษัทร่วม	51,000	30,600	51,000	30,600
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	11,246,084	11,485,440	11,246,084	9,974,063
รวม	11,297,084	11,516,040	11,872,889	10,323,113
ค่าเช่าจ่าย				
บริษัทร่วม	1,332,085	1,023,635	1,332,085	1,023,635
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด				
บริษัทย่อย	-	-	2,622,318	1,284
บริษัทร่วม	2,600	64,200	2,600	64,200
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	5,756,777	2,259,568	-	42,800
รวม	5,759,377	2,323,768	2,624,918	108,284
รวม	18,388,546	14,863,443	15,829,892	11,455,032
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	119,828,657	110,928,274	48,509,092	45,702,428
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	51,285	48,099	-	-
รวม	119,879,942	110,976,373	48,509,092	45,702,428
ดอกเบี้ยจ่าย				
บริษัทย่อย	-	-	1,059,811	170,588
บริษัทร่วม	531,507	954,589	531,507	954,589
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	709,692	976,918	15,343	785,137
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	12,891,996	12,732,027	4,787,514	3,690,425
รวม	14,133,195	14,663,534	6,394,175	5,600,739

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าซื้อสินค้า				
บริษัทร่วม	152,796	25,930	152,796	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	174,018,424	171,999,452	-	-
รวม	<u>174,171,220</u>	<u>172,025,382</u>	<u>152,796</u>	<u>-</u>
ค่าซื้อทรัพย์สิน				
บริษัทร่วม	-	635,000	-	635,000
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	95,380,040	193,976,210	4,206,840	13,860,620
รวม	<u>95,380,040</u>	<u>194,611,210</u>	<u>4,206,840</u>	<u>14,495,620</u>
เงินปันผลจ่าย				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	199,809,929	72,817,542	148,339,928	38,504,208
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	891,249	594,166	-	-
รวม	<u>200,701,178</u>	<u>73,411,708</u>	<u>148,339,928</u>	<u>38,504,208</u>

#### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา

## 6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสด	5,900,666	7,726,233	2,868,581	3,804,966
เงินฝากประเภทออมทรัพย์	426,082,265	446,424,464	122,011,207	69,243,680
เงินฝากประเภทกระแสรายวัน	2,073,745	56,915,343	3,128,666	(2,287,897)
เงินฝากประจำ 3 เดือน	720,686	719,973	-	-
รวม	<u>434,777,362</u>	<u>511,786,013</u>	<u>128,008,454</u>	<u>70,760,749</u>

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันมียอดเครดิต ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้ทำสัญญาโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์เข้าบัญชีกระแสรายวันในการเบิกเงินบัญชี (เมื่อมีเช็คเงิน)

## 7. ลูกหนี้การค้า

ยอดลูกหนี้การค้า แยกตามอายุหนี้ค้างชำระได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ				
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ระยะเล็ยงค้างรับ	209,058,588	106,281,595	-	-
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงค้างรับ	172,017,108	90,064,760	-	-
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค้างรับ	166,801,705	374,724,786	27,543,958	126,332,201
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับอื่น	59,646,497	53,659,506	-	-
รวมรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	607,523,898	624,730,647	27,543,958	126,332,201
ลูกหนี้การค้า				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	264,785,743	279,963,395	145,680,957	149,049,075
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่าและเท่ากับ 3 เดือน	125,896,783	86,591,356	21,817,931	849,315
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	14,413,668	6,515,040	1,630,961	139,223
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	14,787,983	5,766,766	504,420	225,714
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	43,373,391	32,804,016	2,124,731	1,108,137
รวมลูกหนี้การค้า	463,257,568	411,640,573	171,759,000	151,371,464
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(82,327,087)	(55,284,794)	(2,942,198)	(4,441,945)
สุทธิ	380,930,481	356,355,779	168,816,802	146,929,519
รวม	988,454,379	981,086,426	196,360,760	273,261,720

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทย่อยมีรายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับโดยส่วนใหญ่ไม่เกินกว่า 12 เดือน ผู้บริหารของบริษัทย่อยได้ประมาณรายได้ค้างรับดังกล่าวจากจำนวนเงินที่ได้รับจริงครั้งล่าสุดควบคู่ไปกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเบิกจ่ายตามที่กำหนดโดยสำนักงานประกันสังคม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการเคลื่อนไหว ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ต้นปี	(55,284,794)	(57,826,722)	(4,441,945)	(2,278,061)
ตั้ง (เพิ่มขึ้น) ลดลงในระหว่างปี	(29,096,071)	(8,469,570)	1,499,747	(2,163,884)
ตัดหนี้สูญ	3,124,494	11,011,498	-	-
เพิ่มขึ้นจากการซื้อธุรกิจ (ดูหมายเหตุ 13)	(1,542,416)	-	-	-
ลดลงจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	471,700	-	-	-
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ปลายปี	(82,327,087)	(55,284,794)	(2,942,198)	(4,441,945)

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	203,300,000	262,300,000	193,300,000	262,300,000

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	บาท				
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายการในระหว่างปี		เพิ่มขึ้นจากการ ซื้อธุรกิจ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
			เพิ่มขึ้น	ลดลง		
บริษัท ทิพยบริรักษ์ จำกัด	4.75	127,000,000	6,000,000	-	-	133,000,000
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	4.25 - 4.80	105,300,000	-	(45,000,000)	-	60,300,000
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด	3.25	30,000,000	-	(30,000,000)	-	-
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	3.15	-	15,000,000	(15,000,000)	10,000,000	10,000,000
รวม		262,300,000	21,000,000	(90,000,000)	10,000,000	203,300,000

	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	บาท			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
			เพิ่มขึ้น	ลดลง	
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด	7.00	18,000,000	-	(18,000,000)	-
บริษัท โรงพยาบาลพระเชราม จำกัด	8.00	5,625,000	-	(5,625,000)	-
บริษัท เกลาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด	4.15 - 4.50	80,000,000	-	(80,000,000)	-
บริษัท ทิพยบริรักษ์ จำกัด	4.75	15,440,200	152,000,000	(40,440,200)	127,000,000
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	4.25 - 4.80	121,600,000	-	(16,300,000)	105,300,000
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	4.25	-	90,000,000	(90,000,000)	-
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด	3.25	-	90,000,000	(60,000,000)	30,000,000
รวม		240,665,200	332,000,000	(310,365,200)	262,300,000

	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	บาท			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
		ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ธันวาคม 2565
บริษัท ทิพยคลินิก จำกัด	4.75	127,000,000	6,000,000	-	133,000,000
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	4.25 - 4.80	105,300,000	-	(45,000,000)	60,300,000
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด	3.25	30,000,000	-	(30,000,000)	-
รวม		262,300,000	6,000,000	(75,000,000)	193,300,000

	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	บาท			
		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างงวด		ณ วันที่ 31
		ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ธันวาคม 2564
บริษัท ปรีณส์ดีน พาร์ค สวีท จำกัด	4.00	1,250,000	-	(1,250,000)	-
บริษัท ทิพยคลินิก จำกัด	4.75	15,440,200	152,000,000	(40,440,200)	127,000,000
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	4.25 - 4.80	121,600,000	-	(16,300,000)	105,300,000
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	4.25	-	90,000,000	(90,000,000)	-
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม (อมตะนคร) จำกัด	3.25	-	90,000,000	(60,000,000)	30,000,000
รวม		138,290,200	332,000,000	(207,990,200)	262,300,000

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในรูปตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงินมีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

## 9. สินค้ำคงเหลือ

ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยาและเวชภัณฑ์	193,701,308	175,218,401	51,109,497	59,373,567
วัสดุสำนักงานและวัสดุสิ้นเปลือง	5,945,266	5,718,249	2,225,713	1,935,926
เครื่องเขียนแบบพิมพ์	578,226	1,276,074	578,226	438,846
อาหารและเครื่องดื่ม	134,225	228,026	134,225	67,953
รวม	200,359,025	182,440,750	54,047,661	61,816,292

## 10. เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทย่อยได้นำเงินฝากประจำ จำนวนเงิน 56.85 ล้านบาท และ 50.58 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.13 - 0.65 ต่อปี และร้อยละ 0.13 - 0.65 ต่อปี ตามลำดับ ไปค้ำประกันกับการไฟฟ้า กรมไปรษณีย์ และสำนักงานประกันสังคม

## 11. สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<u>สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น</u>				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (หมายเหตุ 11.1)	1,172,440,000	757,619,998	1,172,440,000	757,619,998
รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	1,172,440,000	757,619,998	1,172,440,000	757,619,998
<u>สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น</u>				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (หมายเหตุ 11.1)	13,818,293,075	11,093,014,712	9,118,000,400	7,648,821,330
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (หมายเหตุ 11.2)	1,197,388,651	1,197,959,214	839,771,891	867,842,454
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	15,015,681,726	12,290,973,926	9,957,772,291	8,516,663,784
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	16,188,121,726	13,048,593,924	11,130,212,291	9,274,283,782

### 11.1 เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน</u>				
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด	1,193,255,161	740,600,206	1,193,255,161	740,600,206
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารทุน	(20,815,161)	17,019,792	(20,815,161)	17,019,792
รวม	1,172,440,000	757,619,998	1,172,440,000	757,619,998
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</u>				
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด	4,811,545,773	4,612,062,736	4,084,734,993	3,890,888,671
<u>บวก</u> กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารทุน	9,006,747,302	6,480,951,976	5,033,265,407	3,757,932,659
รวม	13,818,293,075	11,093,014,712	9,118,000,400	7,648,821,330

### สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	757,619,998	11,093,014,712	757,619,998	7,648,821,330
ซื้อเงินลงทุน	648,547,238	240,407,247	648,547,238	231,471,195
ขายเงินลงทุน	(195,892,283)	(40,924,210)	(195,892,283)	(37,624,873)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม	(37,834,953)	2,525,795,326	(37,834,953)	1,275,332,748
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,172,440,000	13,818,293,075	1,172,440,000	9,118,000,400

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการขายเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีผลกำไรจำนวน 95.52 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็นจำนวน 94.38 ล้านบาท) ซึ่งแสดงอยู่ในส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและตัดรายการเข้าบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินปันผลจากเงินลงทุนข้างต้น ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินปันผล	285,041,659	184,756,223	205,176,642	136,595,066

กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

	บาท		
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ธันวาคม 2565
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ/งบการเงินรวม</b>			
- บริษัท ไดนาสดีเซรามิก จำกัด (มหาชน)	73,607,200	(2,205,046)	71,402,154
- บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	13,852,949	(13,852,949)	-
- บริษัท ริชี่ เพลส 2002 จำกัด (มหาชน)	12,116,024	(22,517,977)	(10,401,953)
- บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	(18,656,144)	(25,035,379)	(43,691,523)
- บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	(51,568,423)	(6,389,231)	(57,957,654)
- บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	(12,331,814)	32,165,629	19,833,815
รวม	17,019,792	(37,834,953)	(20,815,161)

	บาท		
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ธันวาคม 2564
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ/งบการเงินรวม</b>			
- บริษัท ไดนาสดีเซรามิก จำกัด (มหาชน)	13,678,872	59,928,328	73,607,200
- บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	(1,999,573)	15,852,522	13,852,949
- บริษัท ริชี่ เพลส 2002 จำกัด (มหาชน)	562,816	11,553,208	12,116,024
- บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	-	(18,656,144)	(18,656,144)
- บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	-	(51,568,423)	(51,568,423)
- บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)	-	(12,331,814)	(12,331,814)
- โบนัสสิทธิหุ้นสามัญ บริษัท ไดนาสดีเซรามิก จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1	2,445,259	(2,445,259)	-
รวม	14,687,374	2,332,418	17,019,792

- วัตถุประสงค์ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	บาท		
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ธันวาคม 2565
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>			
- บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)	2,935,057,439	131,037,996	3,066,095,435
- บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	(41,321,566)	100,336,035	59,014,469
- บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	864,196,786	1,043,958,717	1,908,155,503
	3,757,932,659	1,275,332,748	5,033,265,407
<b>งบการเงินรวม</b>			
<b>บริษัทย่อยทางอ้อม</b>			
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด			
- บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	2,733,491,000	1,250,335,000	3,983,826,000
- บริษัทอื่น ๆ	(10,471,683)	127,578	(10,344,105)
รวม	6,480,951,976	2,525,795,326	9,006,747,302
<b>บาท</b>			
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี	ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ธันวาคม 2564
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>			
- บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)	969,443,549	1,965,613,890	2,935,057,439
- บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)	(47,660,697)	6,339,131	(41,321,566)
- บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	(13,916,525)	878,113,311	864,196,786
	907,866,327	2,850,066,332	3,757,932,659
<b>งบการเงินรวม</b>			
<b>บริษัทย่อยทางอ้อม</b>			
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด			
- บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	1,733,223,000	1,000,268,000	2,733,491,000
- บริษัทอื่น ๆ	(19,789,671)	9,317,988	(10,471,683)
รวม	2,621,299,656	3,859,652,320	6,480,951,976

**บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้นำใบหุ้นของบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 244,000,000 หุ้น ไปจำหน่ายไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และ 22

**บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2554 บริษัทได้นำใบหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) จำนวน 39,997,280 หุ้นและ 10,000,000 หุ้น ตามลำดับ ไปจำหน่ายไว้กับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22



บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้นำใบหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 20,000,000 หุ้น ไปจำหน่ายไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพยค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

11.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ราคาตามบัญชีต้นปี	1,197,959,214	982,498,651	867,842,454	662,381,891
ซื้อเงินลงทุน	63,025,000	250,000,000	35,525,000	240,000,000
การเปลี่ยนแปลงมูลค่า	(63,595,563)	(34,539,437)	(63,595,563)	(34,539,437)
ราคาตามบัญชีปลายปี	1,197,388,651	1,197,959,214	839,771,891	867,842,454

รายละเอียดเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (บาท)		อัตราส่วนร้อยละของการลงทุน	
		2565	2564	2565	2564
<u>ที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นและมีกรรมกรร่วมกัน)</u>					
<u>งบการเงินเฉพาะกิจการ</u>					
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	589,019,360	589,019,360	7.69	7.69
บริษัท โรงพยาบาลศุกฤกษ์อุททอง จำกัด	โรงพยาบาล	50,000,000	50,000,000	11.00	11.00
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	ที่ปรึกษา	100,000,000	75,000,000	14.80	7.67
บริษัท สิ้นแพทย์ เสรีรักษ์ จำกัด	โรงพยาบาล	122,000,000	122,000,000	8.20	8.20
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	โรงพยาบาล	1,160,000,000	1,160,000,000	10.00	10.00
บริษัท นวนครการแพทย์ จำกัด	โรงพยาบาล	375,000,000	375,000,000	4.43	4.43
บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด	สนามกอล์ฟ	2,100,000,000	2,100,000,000	10.00	10.00
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต จำกัด	โรงพยาบาล	1,000,000	-	10.00	-
<u>งบการเงินรวม</u>					
บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด	โรงพยาบาล	157,500,000	7,500,000	2.36	2.36
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด	โรงพยาบาล	80,000,000	80,000,000	3.54	3.54
บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	การศึกษา	600,000,000	600,000,000	4.71	4.71
บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิราม จำกัด	โรงพยาบาล	558,000,000	558,000,000	0.10	0.10
บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด	โรงพยาบาล	150,000,000	150,000,000	3.14	3.14
บริษัท กัชชาน มาร์รินา กอล์ฟ คลับ จำกัด	สนามกอล์ฟ และ โรงแรม	2,000,000,000	2,000,000,000	4.61	4.61
<u>บริษัทอื่น (ถือหุ้นแต่ไม่มีกรรมกรร่วมกัน)</u>					
<u>งบการเงินรวม</u>					
บริษัท พิชญ์ โลกอินเตอร์เวซการ จำกัด	โรงพยาบาล	160,000,000	160,000,000	2.06	2.06

ชื่อบริษัท	บาท					
	วิธีราคาทุน		มูลค่าชุดธรรม		เงินปันผลรับ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน)</b>						
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>						
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)	78,862,491	78,862,491	78,862,491	78,862,491	9,059,852	9,059,852
บริษัท โรงพยาบาลศุกฤกษ์อุทอง จำกัด	3,875,000	3,875,000	-	-	-	-
บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด	43,715,000	8,290,000	43,715,000	8,290,000	-	-
บริษัท สิ้นแพทย์ เสวีรักษ์ จำกัด	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20,000,000	100,000,000
บริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด	589,000,000	589,000,000	589,000,000	589,000,000	46,400,000	28,200,000
บริษัท นวนครกรรแพทย์ จำกัด	18,094,400	18,094,400	18,094,400	18,094,400	13,294,800	2,243,498
บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด	197,260,000	197,260,000	100,000,000	163,595,563	-	-
บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รังสิต จำกัด	100,000	-	100,000	-	-	-
รวม	940,906,891	905,381,891	839,771,891	867,842,454	88,754,652	139,503,350
<b>(หัก) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า</b>						
บริษัท โรงพยาบาลศุกฤกษ์อุทอง จำกัด	(3,875,000)	(3,875,000)				
บริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด	(97,260,000)	(33,664,437)				
สุทธิ - ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	839,771,891	867,842,454	839,771,891	867,842,454	88,754,652	139,503,350
<b>งบการเงินรวม</b>						
บริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด	7,875,000	375,000	7,875,000	375,000	375,000	750,000
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่นราม จำกัด	13,050,000	13,050,000	88,152,000	88,152,000	1,800,000	1,800,000
บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	60,000,000	60,000,000	-	-	-	-
บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิราม จำกัด	1,200,000	1,200,000	581,760	581,760	-	-
บริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด	40,000,000	20,000,000	40,000,000	20,000,000	-	-
บริษัท กัชชัน มรีนา กอล์ฟ กลับ จำกัด	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000	-	-
รวม	342,125,000	314,625,000	356,608,760	329,108,760	2,175,000	2,550,000
<b>(หัก) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่า</b>						
บริษัท ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	(60,000,000)	(60,000,000)				
บริษัท โรงพยาบาลชัยภูมิราม จำกัด	(618,240)	(618,240)				
รวม	(60,618,240)	(60,618,240)				
สุทธิ	281,506,760	254,006,760	356,608,760	329,108,760	2,175,000	2,550,000
<b>บริษัทอื่น (ถือหุ้นแต่ไม่มีกรรมการร่วมกัน)</b>						
<b>งบการเงินรวม</b>						
บริษัท พิชญ โลกอินเตอร์เวซการ จำกัด	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	-	-
สุทธิ - ในงบการเงินรวม	1,122,286,651	1,122,857,214	1,197,388,651	1,197,959,214	90,929,652	142,053,350

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อุทุมทอง จำกัด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท ได้ตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อุทุมทอง จำกัด จำนวนเงิน 0.88 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุน

เงินลงทุนในบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 บริษัทมีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ตามสัดส่วนเดิม จำนวน 191,667 หุ้น ในราคาหุ้นละ 40 บาท เป็นจำนวนเงิน 7.67 ล้านบาท และต่อมาในระหว่างปีบริษัทมีการซื้อหุ้นจากบุคคลภายนอกเพิ่มอีกจำนวน 155,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 35 บาท เป็นจำนวนเงิน 5.23 ล้านบาท และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 บริษัทได้มีการใช้สิทธิ์เพิ่มทุนส่วนที่ผู้ถือหุ้นรายอื่นไม่ได้เพิ่มทุนตามสัดส่วนในจำนวน 558,333 หุ้น ในราคาหุ้นละ 40 บาท เป็นจำนวนเงิน 22.33 ล้านบาท ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 7.67 เป็นร้อยละ 14.80

เงินลงทุนในบริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 บริษัทมีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท สิ้นแพทย์ จำกัด ตามสัดส่วนเดิม จำนวน 1,600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 160.00 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 8,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 10.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 80.00 ล้านบาท ทำให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก 1,300 ล้านบาท เป็น 2,100 ล้านบาท บริษัทจ่ายชำระค่าหุ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท ได้ตั้งค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท เลกาซี กอล์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 63.60 ล้านบาท และ 33.66 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุน

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รัชสิด จำกัด

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัทมีการลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลธนบุรี รัชสิด จำกัด จำนวน 1,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 0.10 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ได้มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนเดิมของบริษัท โรงพยาบาลพะเยาราม จำกัด จำนวน 750,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวน 7.50 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ได้มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด จำนวน 2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 20.00 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลน่าน-ราม จำกัด จำนวน 1 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวนเงิน 10.00 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน

**12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม**

**12.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุนและวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย**

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (บาท)		อัตราส่วนร้อยละของการลงทุน	
		2565	2564	2565	2564
<b>งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>					
<u>บริษัทร่วมทางตรง</u>					
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด	โรงพยาบาล	2,000,000,000	2,000,000,000	33.85	33.85
บริษัท ทิพยคลินิก จำกัด	ซื้อ-ขายอุปกรณ์การแพทย์	492,108,000	492,108,000	36.50	40.57
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	โรงพยาบาล	350,000,000	350,000,000	28.57	28.57
<b>งบการเงินรวม</b>					
<u>บริษัทร่วมทางอ้อม</u>					
บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด	โรงพยาบาล	89,708,200	89,708,200	11.99	11.99
บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด	โรงพยาบาล	-	11,625,750	-	23.54
บริษัท วัชรศิริเวช จำกัด	โรงพยาบาล	600,000,000	-	21.47	-
<b>บาท</b>					
ชื่อบริษัท		วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน	
		2565	2564	2565	2564
<b>งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>					
<u>บริษัทร่วมทางตรง</u>					
บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด		2,432,031,061	2,446,027,599	1,317,365,248	1,317,365,248
บริษัท ทิพยคลินิก จำกัด		15,260,393	67,043,840	199,879,875	222,134,000
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด		351,864,072	354,641,648	300,000,000	300,000,000
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน					
บริษัท ทิพยคลินิก จำกัด				(136,005,080)	(136,005,080)
<b>รวม</b>				<u>1,681,240,043</u>	<u>1,703,494,168</u>
<b>งบการเงินรวม</b>					
<u>บริษัทร่วมทางอ้อม</u>					
บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด		124,537,054	110,007,794	30,882,500	30,882,500
บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด		-	18,884,791	-	29,813,600
บริษัท วัชรศิริเวช จำกัด		184,528,172	-	189,322,200	-
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน					
บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด		-	-	-	(9,704,360)
<b>รวม</b>		<u>3,108,220,752</u>	<u>2,996,605,672</u>	<u>1,901,444,743</u>	<u>1,754,485,908</u>

12.2 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

ชื่อบริษัท	บาท	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
<b>บริษัทร่วมทางตรง</b>		
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด		
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)	124,979,102	672,753,627
บริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด		
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)	(14,036,845)	(4,834,345)
ผลจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น	(15,492,477)	1,116,894
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	22,222,423	40,701,877
<b>บริษัทร่วมทางอ้อม</b>		
บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด	14,379,201	3,410,247
บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด	8,450,776	8,540,214
บริษัท วัชรศิริเวช จำกัด	(4,794,028)	-
รวม	135,708,152	721,688,514

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมทางตรง - บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ตามที่แสดงข้างต้นนี้เป็นจำนวนที่สุทธิจากการตัดรายการระหว่างกัน จำนวนเงิน 9.55 ล้านบาท และ 7.61 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเกิดจากรายการเงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทร่วมดังกล่าว

12.3 ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

ชื่อบริษัท	บาท	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
<b>บริษัทร่วมทางตรง</b>		
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด		
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน		
- บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน)	(17,777,085)	57,759,587
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	4,655,166	5,250,265
<b>บริษัทร่วมทางอ้อม</b>		
บริษัท โรงพยาบาลเขลางค์นคร จำกัด		
กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,350,692	-
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	1,994,496	1,645,459
รวม	(9,776,731)	64,655,311

12.4 รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

ชื่อบริษัท	บาท	
	2565	2564
<b>บริษัทร่วมทางตรง</b>		
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด	135,400,150	-
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	25,000,000	5,000,000
<b>บริษัทร่วมทางอ้อม</b>		
บริษัท โรงพยาบาลเซางกัณคร จำกัด	3,195,129	4,564,470
<b>รวม</b>	<b>163,595,279</b>	<b>9,564,470</b>

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (บริษัทร่วม) ที่มีสาระสำคัญ

	บาท	
	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,996,992,043	2,710,806,633
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	10,550,020,117	9,738,957,016
หนี้สินหมุนเวียน	2,571,130,863	2,217,561,580
หนี้สินไม่หมุนเวียน	1,049,856,808	1,193,763,490
รายได้	5,251,532,673	7,548,070,048
กำไรสำหรับปี	376,477,066	2,261,705,333
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(15,080,834)	712,006,073
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	361,396,232	2,973,711,406

กระทบยอดข้อมูลทางการเงินข้างต้นกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด ที่รับรู้ในงบการเงินรวม

	บาท	
	2565	2564
สินทรัพย์สุทธิ	8,039,111,145	8,122,598,416
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ)	33.85	33.85
รายการปรับปรุงอื่น		
- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสินทรัพย์ทางการเงิน - บมจ. โรงพยาบาลวิภาวดี ในงบการเงินของบริษัทร่วมที่ไม่ถูกรวมบันทึกเป็นส่วนแบ่งกำไรจากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินของบริษัท	(452,585,109)	(442,157,470)
- อื่นๆ	163,377,047	138,685,506
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย	<b>2,432,031,061</b>	<b>2,446,027,599</b>

ข้อมูลทางการเงิน โดยรวมของบริษัทร่วมทั้งหมดที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ

	บาท	
	2565	2564
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากกิจการที่ยังดำเนินงาน	31,477,740	50,580,345
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	-	-
ผลรวมมูลค่าตามบัญชีของบริษัทร่วม	676,189,691	550,578,973

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด

ในปี 2564 บริษัทได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด จำนวน 250,000 หุ้น จำนวนเงิน 12.50 ล้านบาท ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 33.73 เป็นร้อยละ 33.85

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้นำใบหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด จำนวน 25,160,358 หุ้นไปจำหน่ายให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18

เงินลงทุนในบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด อีกจำนวน 9,926,800 หุ้น ราคาหุ้นละ 5.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 49,634,000 บาท ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 38.18 เป็นร้อยละ 40.57 และบริษัทจ่ายชำระค่าหุ้นในวันที่ 28 มกราคม 2564

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 บริษัทได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ทิพยบดินทร์ จำกัด จำนวน 4,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 5.50 บาท เป็นเงิน 22.00 ล้านบาท ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้น ลดลงจาก ร้อยละ 40.57 เป็นร้อยละ 36.50

เงินลงทุนในบริษัท วัชรศิริเวช จำกัด

ในไตรมาส 2 ปี 2565 คณะกรรมการของบริษัทย่อย ได้มีมติให้บริษัทย่อย ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วัชรศิริเวช จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการสถานพยาบาลในนาม โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ จำนวน หุ้น 1,850,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.00 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น จำนวนเงิน 185.00 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.83 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ทำให้บริษัทย่อยมีสิทธิในการออกเสียงและอำนาจควบคุมร่วม จึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไปและบริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

เงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 บริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ได้ซื้อเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการสถานพยาบาลในนาม โรงพยาบาลแม่สอด-ราม ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.00 เป็นร้อยละ 56.16 จึงได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ดูหมายเหตุ 13)

### 13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนชำระแล้ว (บาท)		อัตราส่วนร้อยละของการลงทุน		
		2565	2564	2565	2564	
<b>ถือหุ้นโดยบริษัท</b>						
บริษัท ปรีณส์ดีน พาร์ค สวีท จำกัด	โรงแรม	-	65,000,000	-	99.99	
บริษัท เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	โรงพยาบาล	402,312,500	402,312,500	83.55	83.55	
บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	เสริมความงาม	20,000,000	7,500,000	49.72	50.00	
บริษัท วี พรีเมชั่น จำกัด	ศูนย์ชะลอวัย	5,000,000	5,000,000	70.00	70.00	
<b>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางตรง</b>						
(ถือหุ้นโดยบริษัท เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน))						
บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด	โรงพยาบาล	400,000,000	400,000,000	47.09	47.09	
บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี ภูเก็ต เมโมเรียล จำกัด	โรงพยาบาล	150,000,000	150,000,000	72.43	72.43	
(ถือหุ้นโดยบริษัท เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน))						
บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง เชียงใหม่ จำกัด	โรงพยาบาล	1,000,000,000	1,000,000,000	45.53	45.53	
บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด	โรงพยาบาล	11,625,750	-	28.00	-	
<b>ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม</b>						
(ถือหุ้นโดยบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด)						
บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด	โรงพยาบาล	236,000,000	236,000,000	47.09	47.09	
(ถือหุ้นโดยบริษัท วี พรีเมชั่น จำกัด และ บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด)						
บริษัท เมดิก้า บางกอก คลินิก จำกัด	คลินิกโรคเฉพาะทาง	5,000,000	-	36.00	-	
		บาท				
		งบการเงินเฉพาะกิจการ				
ชื่อบริษัท	วิธีส่วนได้เสีย		วิธีราคาทุน		เงินปันผลรับ	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท ปรีณส์ดีน พาร์ค สวีท จำกัด	-	47,208,220	-	150,537,651	-	-
บริษัท เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	4,784,893,218	4,098,943,823	1,638,467,138	1,638,467,138	218,491,000	174,792,800
บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	54,577,614	36,470,549	20,280,531	14,145,281	-	6,000,000
บริษัท วี พรีเมชั่น จำกัด	11,015,128	3,933,292	3,499,990	3,499,990	3,499,980	-
บริษัท เมดิก้า บางกอก คลินิก จำกัด	1,719,353	-	-	-	-	-
รวม	<u>4,852,205,313</u>	<u>4,186,555,884</u>	<u>1,662,247,659</u>	<u>1,806,650,060</u>	<u>221,990,980</u>	<u>180,792,800</u>
(หัก) ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน						
บริษัท ปรีณส์ดีน พาร์ค สวีท จำกัด			-	(90,578,164)		
สุทธิ			<u>1,662,247,659</u>	<u>1,716,071,896</u>		



บริษัทย่อยที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

บริษัทได้รวมบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือ บริษัท เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ

ชื่อบริษัท	ประเทศที่จัดตั้งและสถานที่หลักของธุรกิจ	สัดส่วนของความเป็นเจ้าของ		บาท			
		และสิทธิในการออกเสียงที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (ร้อยละ)		กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมสะสม	
		2565	2564	2565	2564	2565	2564
บริษัท เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	16.45	16.45	786,133,322	563,966,181	3,735,325,036	2,887,673,627
บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด	ไทย	50.28	50.00	12,949,954	18,945,959	74,686,381	45,693,538
บริษัท วี พรีเมชัน จำกัด	ไทย	30.00	30.00	4,535,064	225,374	4,719,326	1,684,282
บริษัท เมดเก๊า บางกอก คลินิก จำกัด	ไทย	64.00	-	(71,293)	-	3,169,398	-
รวม				803,547,047	583,137,514	3,817,900,141	2,935,051,447

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ก่อนตัดรายการระหว่างกันมีดังนี้

	บาท	
	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,221,992,241	1,298,601,370
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	12,891,366,123	11,533,879,925
หนี้สินหมุนเวียน	3,286,659,388	3,142,738,138
หนี้สินไม่หมุนเวียน	2,966,171,021	3,232,743,992
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,875,857,597	2,293,339,622
รวมรายได้	5,351,384,996	4,311,787,165
กำไรสำหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	164,670,768	84,091,279
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	613,305,400	443,194,642
เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	57,755,250	34,907,500
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,120,049,966	637,702,769
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(516,952,173)	(768,891,302)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(773,757,016)	257,835,474
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(170,659,223)	126,646,941

สำหรับบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทได้นำไปหุ้นของบริษัท เชียงใหม่รามทรูจิกการแพทย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,935,000,000 หุ้นและ 2,020,000,000 หุ้น ตามลำดับ ไปจำหน่ายให้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 17 และ 20

สำหรับบริษัทย่อย - บริษัท ปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวิต จำกัด

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 65.00 ล้านบาท จำนวน 13,000,000 หุ้น เป็น 17.00 ล้านบาท จำนวน 3,400,000 หุ้น บริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 9 สิงหาคม 2565

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยระหว่างปี

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้มีจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท ปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวิต จำกัด เนื่องจากไม่สามารถดำเนินธุรกิจโรงแรมให้มีผลกำไรต่อไปในระยะยาวได้ โดยจำหน่ายให้กับบุคคลอื่นจำนวน 3,399,995 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน โดยราคาจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น 20.00 ล้านบาท และมีผลกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนแสดงรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	20,000,000	20,000,000
(หัก) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ / เงินลงทุน	(34,866,224)	(106,414,669)
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	-	90,578,164
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุน	(14,866,224)	4,163,495

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท ปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวิต จำกัด จำนวนเงิน 90.58 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีผลประกอบการขาดทุน

สำหรับบริษัทย่อย - บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากเดิมจำนวนหุ้น 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 100.00 บาทต่อหุ้น เป็น 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5.00 บาทต่อหุ้น บริษัทย่อยได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 บริษัทย่อยมีการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 62.50 ของทุนจดทะเบียน บริษัท ได้จ่ายชำระค่าหุ้นแล้วเป็นจำนวน 6.25 ล้านบาท

การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยระหว่างปี

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้มีจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อให้ผู้ซื้อหุ้นมีการถ่ายถอดความรู้และเทคนิคการให้บริการ โดยจำหน่ายให้กับบุคคลอื่นจำนวน 11,250 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.28 ของทุนจดทะเบียน โดยราคาจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นเงินทั้งสิ้น 0.33 ล้านบาท และมีผลกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนแสดงรวมอยู่ในกำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	326,250	326,250
(หัก) มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิ / เงินลงทุน	(275,979)	(114,750)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	50,271	211,500

สำหรับบริษัทย่อย - บริษัท วี พีริซัน จำกัด

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 บริษัทย่อยมีการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นแล้วเป็นจำนวน 2.62 ล้านบาท

สำหรับบริษัทย่อย - บริษัท เมดิค้า บางกอก คลินิก จำกัด

ในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทย่อย ได้มีการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เมดิค้า บางกอก คลินิก จำกัด ซึ่งจะดำเนินกิจการคลินิกโรคเฉพาะทางจำนวนหุ้น 600,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวนเงิน 3.00 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ทำให้บริษัทย่อยมีสิทธิในการออกเสียงและอำนาจควบคุม จึงจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไปและบริษัทย่อยได้จ่ายชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

สำหรับบริษัทย่อย - บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทย่อยได้นำไปหุ้นของบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด และบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด จำนวนรวม 43,005,000 หุ้น ไปจำหน่ายไว้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกันค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

สำหรับบริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด

ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 - บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ได้มีมติให้ซื้อหุ้นสามัญจากส่วนที่ผู้ถือหุ้นในบริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด จำนวน 114,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 82 บาท เป็นจำนวนเงิน 9.39 ล้านบาท โดยได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ผลจากการซื้อหุ้นดังกล่าว ทำให้บริษัทย่อยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวจากเดิมร้อยละ 50.00 เป็นสัดส่วนร้อยละ 56.16 ของทุนเรียกชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว รวมถึงเพิ่มคณะกรรมการของกลุ่มบริษัทเข้าไปมีอำนาจในการดำเนินการ ทำให้เปลี่ยนสถานะจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิตามบัญชีของบริษัท โรงพยาบาลพะวอ จำกัด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นวันที่ใกล้เคียงที่สุดกับวันซื้อธุรกิจซึ่งได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท มีดังนี้

	บาท
<u>สินทรัพย์</u>	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3,593,180.19
ลูกหนี้การค้า	3,599,808.70
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	18,752,576.77
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,000,000.00
สินค้าคงเหลือ	3,214,039.58
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,643,319.25
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	33,257,841.58
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.00
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	756,553.75
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	15,000.00
<u>หนี้สิน</u>	
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	821,198.36
เจ้าหนี้การค้า	13,323,705.84
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	322,832.18
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย	835,539.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,353,942.14
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,096,571.21
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	1,407,397.34
สินทรัพย์สุทธิ	54,671,134.75
<u>หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม</u>	23,967,825.47
<u>หัก ส่วนได้เสียที่ถืออยู่เดิม</u>	27,335,567.37
ส่วนของสินทรัพย์สุทธิจากการซื้อ	3,367,741.91
ค่าความนิยม	6,021,258.09
สิ่งตอบแทนในการซื้อ - เงินสดจ่าย	9,389,000.00
<u>หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทที่ซื้อ</u>	(3,593,180.19)
กระแสเงินสดจ่ายในการซื้อกิจการ - สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ	5,795,819.81

ในการจัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามบัญชีจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ของบริษัทข้างต้น รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่อาจจะกระทบต่อข้อมูลดังกล่าวเป็นมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการซื้อธุรกิจครั้งนี้ รวมทั้งวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมด้วยมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือและบันทึกผลต่างระหว่างราคาซื้อกับมูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการซื้อธุรกิจดังกล่าวไว้ในบัญชีค่าความนิยม

อย่างไรก็ตาม บริษัทข้างต้นอยู่ระหว่างดำเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ดังนั้นบริษัทย่อยยังไม่ได้รับรู้รายการปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิดังกล่าวในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารคาดว่า การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวจะเสร็จภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ กระบวนการวัดมูลค่าจะถูกดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินกว่าหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 “การรวมธุรกิจ” โดยในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวัดมูลค่า บริษัทจะทำการปรับย้อนหลังประมาณการที่เคยรับรู้ไว้ ณ วันที่ซื้อกิจการ และรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มเติม และบัญชีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สะท้อนผลของข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมที่มีอยู่ ณ วันที่ซื้อกิจการ

#### 14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ประกอบด้วย

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า (ออก)		
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	171,553,809	-	-	-	171,553,809
อาคารให้เช่า	327,713,972	80,983	-	15,360,524	343,155,479
รวม	499,267,781	80,983	-	15,360,524	514,709,288
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคารให้เช่า	(64,739,325)	(18,396,701)	-	-	(83,136,026)
<b>อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ</b>	<b>434,528,456</b>				<b>431,573,262</b>

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายการในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า (ออก)		
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	171,553,809	-	-	-	171,553,809
อาคารให้เช่า	327,460,405	253,567	-	-	327,713,972
รวม	499,014,214	253,567	-	-	499,267,781
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคารให้เช่า	(47,089,316)	(17,650,009)	-	-	(64,739,325)
<b>อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ</b>	<b>451,924,898</b>				<b>434,528,456</b>

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายการในระหว่างปี			ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า (ออก)	
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	150,770,000	-	-	150,770,000	
อาคารให้เช่า	262,022,226	80,983	-	277,463,733	
รวม	412,792,226	80,983	-	428,233,733	
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคารให้เช่า	(53,456,994)	(16,206,976)	-	(69,663,970)	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	359,335,232			358,569,763	

  

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายการในระหว่างปี			ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า (ออก)	
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดิน	150,770,000	-	-	150,770,000	
อาคารให้เช่า	261,768,659	253,567	-	262,022,226	
รวม	412,538,659	253,567	-	412,792,226	
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
อาคารให้เช่า	(37,996,710)	(15,460,284)	-	(53,456,994)	
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	374,541,949			359,335,232	

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นที่ดินและอาคารให้เช่า ได้มีการประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระมีมูลค่ายุติธรรม เป็นจำนวนเงิน 241.72 ล้านบาท และ 76.69 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์ จำนวนเงิน 70.75 ล้านบาท และ 60.14 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 65.27 ล้านบาท และ 55.57 ล้านบาท) ตามลำดับ และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 39.05 ล้านบาท และ 33.34 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 36.09 ล้านบาท และ 30.62 ล้านบาท) ตามลำดับ ที่ได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดจ้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทไว้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
ประกอบด้วย

	บาท						
	งบการเงินรวม						
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายการในระหว่างปี			ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า (ออก)	เพิ่มขึ้นจาก การซื้อขาย (ดูหมายเหตุ 13)	ลดลงจาก การจำหน่าย บริษัทย่อย		
<b>รวมราคาทุน</b>	<b>13,650,852,679</b>	<b>393,771,363</b>	<b>(30,272,274)</b>	<b>31,885,192</b>	<b>174,163,093</b>	<b>(256,514,081)</b>	<b>13,963,885,972</b>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	3,817,271,165	86,001,174	-	(8,580,367)	10,263,894	-	3,904,955,866
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5,207,223,594	21,640,415	(1,040,000)	147,670,919	65,768,641	(140,754,017)	5,300,509,552
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์	2,119,612,070	144,863,754	(15,375,469)	662,183	36,992,248	-	2,286,754,786
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	2,213,769,257	46,419,359	(3,016,537)	31,762,647	41,162,715	(112,311,656)	2,217,785,785
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งศูนย์สุขภาพ	9,915,358	-	-	-	-	-	9,915,358
ยานพาหนะ	150,503,371	15,766,425	(10,840,268)	-	8,061,688	(3,448,408)	160,042,808
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	132,557,864	79,080,236	-	(139,630,190)	11,913,907	-	83,921,817
<b>รวมราคาทุน</b>	<b>13,650,852,679</b>	<b>393,771,363</b>	<b>(30,272,274)</b>	<b>31,885,192</b>	<b>174,163,093</b>	<b>(256,514,081)</b>	<b>13,963,885,972</b>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	(24,688,197)	(2,042,482)	-	-	-	-	(26,730,679)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	(2,297,216,036)	(258,440,483)	1,039,997	222,815	(62,296,849)	118,188,392	(2,498,502,164)
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์	(1,406,216,459)	(148,458,458)	14,820,821	1,851	(35,526,058)	-	(1,575,378,303)
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	(1,220,506,857)	(174,730,896)	2,967,546	(229,719)	(35,746,917)	94,869,723	(1,333,377,120)
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งศูนย์สุขภาพ	(18,040,893)	(123,061)	-	-	-	-	(18,163,954)
ยานพาหนะ	(125,551,439)	(7,237,752)	9,952,374	-	(7,335,428)	4,483,486	(125,688,759)
<b>รวมค่าเสื่อมราคาสะสม</b>	<b>(5,092,219,881)</b>	<b>(591,033,132)</b>	<b>28,780,738</b>	<b>(5,053)</b>	<b>(140,905,252)</b>	<b>217,541,601</b>	<b>(5,577,840,979)</b>
<b>ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ</b>	<b>8,558,632,798</b>						<b>8,386,044,993</b>

	บาท				
	งบการเงินรวม				
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า (ออก)	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
<b>รวมราคาทุน</b>	<b>12,606,577,147</b>	<b>1,064,075,345</b>	<b>(19,799,813)</b>	<b>-</b>	<b>13,650,852,679</b>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	3,763,904,019	44,786,779	-	8,580,367	3,817,271,165
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3,752,394,436	120,893,091	(14,586,776)	1,348,522,843	5,207,223,594
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์	1,850,594,098	243,929,201	(265,905)	25,354,676	2,119,612,070
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	1,541,552,080	89,716,830	(3,283,782)	585,784,129	2,213,769,257
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งศูนย์สุขภาพ	9,915,358	-	-	-	9,915,358
ยานพาหนะ	148,401,131	3,765,590	(1,663,350)	-	150,503,371
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	1,539,816,025	560,983,854	-	(1,968,242,015)	132,557,864
<b>รวมราคาทุน</b>	<b>12,606,577,147</b>	<b>1,064,075,345</b>	<b>(19,799,813)</b>	<b>-</b>	<b>13,650,852,679</b>
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	(22,490,391)	(2,197,806)	-	-	(24,688,197)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	(2,087,258,119)	(217,437,245)	7,479,328	-	(2,297,216,036)
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์	(1,282,498,232)	(128,245,870)	4,527,643	-	(1,406,216,459)
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	(1,108,864,433)	(114,887,417)	3,244,993	-	(1,220,506,857)
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งศูนย์สุขภาพ	(17,857,775)	(183,118)	-	-	(18,040,893)
ยานพาหนะ	(117,515,436)	(9,730,851)	1,694,848	-	(125,551,439)
<b>รวมค่าเสื่อมราคาสะสม</b>	<b>(4,636,484,386)</b>	<b>(472,682,307)</b>	<b>16,946,812</b>	<b>-</b>	<b>(5,092,219,881)</b>
<b>ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ</b>	<b>7,970,092,761</b>				<b>8,558,632,798</b>

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายการ ในระหว่างปี			ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า (ออก)	
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	484,206,727	-	-	484,206,727	
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	1,513,298,768	1,306,981	-	50,038,272	1,564,644,021
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์	623,270,458	7,900,222	(200,000)	-	630,970,680
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	308,988,464	8,456,109	(1,500)	1,598,275	319,041,348
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งศูนย์สุขภาพ	9,915,359	-	-	-	9,915,359
ยานพาหนะ	79,182,974	6,415,250	(7,903,638)	-	77,694,586
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	71,125,146	14,359,833	-	(19,792,220)	65,692,759
รวมราคาทุน	3,089,987,896	38,438,395	(8,105,138)	31,844,327	3,152,165,480
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	(5,014,246)	(458,102)	-	-	(5,472,348)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	(1,078,653,045)	(68,391,717)	-	-	(1,147,044,762)
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์	(517,230,157)	(27,349,651)	149,100	-	(544,430,708)
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	(278,920,278)	(11,310,896)	965	-	(290,230,209)
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งศูนย์สุขภาพ	(18,040,894)	(123,061)	-	-	(18,163,955)
ยานพาหนะ	(65,421,032)	(2,601,858)	7,358,691	-	(60,664,199)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,963,279,652)	(110,235,285)	7,508,756	-	(2,066,006,181)
<b>ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ</b>	<b>1,126,708,244</b>				<b>1,086,159,299</b>

	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายการ ในระหว่างปี			ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		เพิ่มขึ้น	ลดลง	โอนเข้า (ออก)	
<b>ราคาทุน</b>					
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	484,206,727	-	-	484,206,727	
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	1,508,551,719	2,669,717	(10,029,224)	12,106,556	1,513,298,768
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์	581,545,195	41,072,763	-	652,500	623,270,458
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	297,067,001	10,995,042	(16,900)	943,321	308,988,464
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งศูนย์สุขภาพ	9,915,359	-	-	-	9,915,359
ยานพาหนะ	79,596,324	1,250,000	(1,663,350)	-	79,182,974
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	71,135,912	13,691,611	-	(13,702,377)	71,125,146
รวมราคาทุน	3,032,018,237	69,679,133	(11,709,474)	-	3,089,987,896
<b>หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>					
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	(4,555,009)	(459,237)	-	-	(5,014,246)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	(1,019,988,560)	(66,143,813)	7,479,328	-	(1,078,653,045)
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์	(488,696,068)	(28,534,089)	-	-	(517,230,157)
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	(266,035,860)	(12,884,418)	-	-	(278,920,278)
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งศูนย์สุขภาพ	(17,857,776)	(183,118)	-	-	(18,040,894)
ยานพาหนะ	(62,035,020)	(5,049,361)	1,663,349	-	(65,421,032)
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,859,168,293)	(113,254,036)	9,142,677	-	(1,963,279,652)
<b>ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ</b>	<b>1,172,849,944</b>				<b>1,126,708,244</b>



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคาร และเครื่องใช้ทางการแพทย์ส่วนหนึ่งของบริษัทและบริษัทย่อย มูลค่าตามบัญชีจำนวนเงิน 4,683.12 ล้านบาท และ 4,797.04 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 512.68 ล้านบาท และ 552.12 ล้านบาท) ตามลำดับ ตัดภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และ 22

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่คำนวณค่าเสื่อมราคาครบแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่โดยมีราคาทุน จำนวนเงิน 2,320.29 ล้านบาท และ 2,306.95 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 832.84 ล้านบาท และ 908.27 ล้านบาท) ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เครื่องมือแพทย์และยานพาหนะของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีมูลค่าตามบัญชีจำนวนเงิน 9.11 ล้านบาท และ 3.91 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 7.31 ล้านบาท และ 3.21 ล้านบาท) ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยมีดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ จำนวน 22.27 ล้านบาท โดยมีอัตราตั้งขึ้นเป็นทุนของสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 2.04 - 3.15 ต่อปี

## 16. สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ ประกอบด้วย

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น		
<b>ราคาทุน</b>				
อาคารและห้องชุด	321,103,918	2,785,936	(281,668,940)	42,220,914
(หัก) ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและห้องชุด	(57,052,316)	(11,921,307)	51,735,111	(17,238,512)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	<u>264,051,602</u>			<u>24,982,402</u>

	บาท			ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
	งบการเงินรวม		การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี	
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น		
<b>ราคาทุน</b>				
อาคารและห้องชุด	332,520,444	1,317,516	(12,734,042)	321,103,918
(หัก) ค่าเสื่อมราคาสะสม				
อาคารและห้องชุด	(29,593,071)	(27,459,245)	-	(57,052,316)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	<u>302,927,373</u>			<u>264,051,602</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
		เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลงเนื่องไป/ตัด จำหน่าย	
ราคาทุน				
ห้องชุด	23,162,444	-	-	23,162,444
(หัก) ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ห้องชุด	(6,956,171)	(3,703,192)	-	(10,659,363)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	16,206,273			12,503,081

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		เพิ่มขึ้น	เปลี่ยนแปลงเนื่องไป/ตัด จำหน่าย	
ราคาทุน				
ห้องชุด	21,061,449	2,100,995	-	23,162,444
(หัก) ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ห้องชุด	(3,403,050)	(3,553,121)	-	(6,956,171)
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	17,658,399			16,206,273

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	11,921,307	27,558,869	3,703,192	3,553,121

บริษัทและบริษัทย่อยเช่าสินทรัพย์หลายประเภท ประกอบด้วยสัญญาเช่าอาคารและห้องพักอาศัย สัญญาเช่า 2 - 10 ปี

## 17. ค่าความนิยม

ประกอบด้วย

	บาท	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
1. ค่าความนิยมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท	424,723,212	424,723,212
2. ค่าความนิยมในงบการเงินรวมของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการซื้อธุรกิจแบบ ย้อนกลับภายใต้ชื่อของบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ตามกฎหมายแต่เป็น ผู้ถูกซื้อในทางบัญชี ที่ถูกควบคุมโดยบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตามกฎหมายแต่เป็น ผู้ซื้อในทางบัญชี ภายหลังการแลกเปลี่ยนหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551	89,343,728	89,343,728
3. ค่าความนิยมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย ๒๕๐๐ จำกัด โดยบริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจ การแพทย์ จำกัด (มหาชน)	209,148,791	209,148,791
4. ค่าความนิยมจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลพะอ็จ จำกัด โดยบริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด	6,021,258	-
รวม	729,236,989	723,215,731

**18. สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี**

สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	9,433,219	11,044,791	15,892,577	19,140,254
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี	(1,975,667,915)	(1,482,606,553)	(1,002,851,618)	(754,855,293)
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	<u>(1,966,234,696)</u>	<u>(1,471,561,762)</u>	<u>(986,959,041)</u>	<u>(735,715,039)</u>

การเปลี่ยนแปลงสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปดังนี้

	บาท					
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		เพิ่มขึ้นจาก การซื้อธุรกิจ	ลดลงจาก การจำหน่าย บริษัทย่อย	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
		ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น			
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :</b>						
ลูกหนี้การค้า	7,892,288	2,851,226	-	360,234	-	11,103,748
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	53,961,063	6,240,238	(14,372,813)	396,320	-	46,224,808
อื่น ๆ	511,909	51,802	-	-	-	563,711
รวม	<u>62,365,260</u>	<u>9,143,266</u>	<u>(14,372,813)</u>	<u>756,554</u>	<u>-</u>	<u>57,892,267</u>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :</b>						
สัญญาเช่าการเงิน	(135,197)	(941,835)	-	-	-	806,638
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	1,431,918,928	8,012,060	(505,159,065)	-	-	1,929,065,933
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์						
ถาวรจากการรวมธุรกิจ	102,143,291	3,422,359	-	-	4,466,540	94,254,392
รวม	<u>1,533,927,022</u>	<u>10,492,584</u>	<u>(505,159,065)</u>	<u>-</u>	<u>4,466,540</u>	<u>2,024,126,963</u>
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	<u>(1,471,561,762)</u>					<u>(1,966,234,696)</u>

	บาท			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี :</b>				
ลูกหนี้การค้า	7,280,001	612,287	-	7,892,288
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	53,205,762	6,706,054	(5,950,753)	53,961,063
อื่น ๆ	479,175	32,734	-	511,909
รวม	<u>60,964,938</u>	<u>7,351,075</u>	<u>(5,950,753)</u>	<u>62,365,260</u>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี :</b>				
สัญญาเช่าการเงิน	(114,145)	21,052	-	(135,197)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	659,531,292	(466,485)	(771,921,151)	1,431,918,928
ผลต่างจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ถาวรจากการรวมธุรกิจ	105,794,705	3,651,414	-	102,143,291
รวม	<u>765,211,852</u>	<u>3,205,981</u>	<u>(771,921,151)</u>	<u>1,533,927,022</u>
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	<u>(704,246,914)</u>			<u>(1,471,561,762)</u>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
		ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้า	888,389	(299,949)	-	588,440
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	18,251,865	825,459	(3,773,187)	15,304,137
รวม	19,140,254	525,510	(3,773,187)	15,892,577
หนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี :				
สัญญาเช่าการเงิน	(135,197)	(941,835)	-	806,638
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	754,990,490	8,012,060	(255,066,550)	1,002,044,980
รวม	754,855,293	7,070,225	(255,066,550)	1,002,851,618
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี - สุทธิ	(735,715,039)			(986,959,041)

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี		ยอดตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
		ในกำไรขาดทุน	ในกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	
สินทรัพย์ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี :				
ลูกหนี้การค้า	455,612	432,777	-	888,389
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	15,940,902	2,310,963	-	18,251,865
รวม	16,396,514	2,743,740	-	19,140,254
หนี้สินถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี :				
สัญญาเช่าการเงิน	(114,144)	21,053	-	(135,197)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	184,510,740	(466,484)	(570,013,266)	754,990,490
รวม	184,396,596	(445,431)	(570,013,266)	754,855,293
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ถาวรที่ได้รับการตัดบัญชี - สุทธิ	(168,000,082)			(735,715,039)

## 19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินเบิกเกินบัญชี	25,598,868	2,506,379	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,599,000,000	3,819,000,000	2,390,000,000	2,740,000,000
รวม	3,624,598,868	3,821,506,379	2,390,000,000	2,740,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง จำนวนเงิน 5,259 ล้านบาท และ 4,680 ล้านบาท (เฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 3,950 ล้านบาท และ 3,450 ล้านบาท) ตามลำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR และ 1.55 - 2.90 ต่อปี และร้อยละ MOR และ 1.55 - 3.00 ต่อปี ตามลำดับ ค่าประกันโดยสหพันธ์เพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนใบหุ้นของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11, 13, 14 และ 15

20. เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	บาท			
		งบการเงินรวม			
		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
		เพิ่มขึ้น	ลดลง		
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b>					
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>					
บริษัท เอฟแอนด์เอส 79 จำกัด	3.75	-	385,000,000	(385,000,000)	-
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
กรรมการของบริษัทและญาติ	2.94 - 3.35	268,800,000	-	(51,500,000)	217,300,000
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น		268,800,000	385,000,000	(436,500,000)	217,300,000
<b>เงินกู้ยืมระยะยาว</b>					
<b>บริษัทร่วม</b>					
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	2.00	-	100,000,000	(100,000,000)	-
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>					
บริษัท กรีน ริชอर्सเสส จำกัด (มหาชน)	1.75	20,000,000	-	(20,000,000)	-
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
กรรมการของบริษัทและญาติ	1.75 - 2.25	135,000,000	410,000,000	(223,000,000)	322,000,000
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว		155,000,000	510,000,000	(343,000,000)	322,000,000
รวม		423,800,000	895,000,000	(779,500,000)	539,300,000
<b>บาท</b>					
งบการเงินรวม					
	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
			เพิ่มขึ้น	ลดลง	
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b>					
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>					
บริษัท ดีโก้ วัสดุภัณฑ์ จำกัด	2.25	-	40,000,000	(40,000,000)	-
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
กรรมการของบริษัทและญาติ	2.94 - 3.35	375,253,818	-	(106,453,818)	268,800,000
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น		375,253,818	40,000,000	(146,453,818)	268,800,000
<b>เงินกู้ยืมระยะยาว</b>					
<b>บริษัทร่วม</b>					
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	2.00	70,000,000	-	(70,000,000)	-
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>					
บริษัท ดีโก้ วัสดุภัณฑ์ จำกัด	2.25	-	40,000,000	(40,000,000)	-
บริษัท กรีน ริชอर्सเสส จำกัด (มหาชน)	1.75	20,000,000	20,000,000	(20,000,000)	20,000,000
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
กรรมการของบริษัทและญาติ	1.75 - 2.25	194,000,000	126,000,000	(185,000,000)	135,000,000
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว		284,000,000	186,000,000	(315,000,000)	155,000,000
รวม		659,253,818	226,000,000	(461,453,818)	423,800,000

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	บาท					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	รายการในระหว่างปี		ลดลงรายการ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	จำหน่ายบริษัทย่อย			
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b>						
<b>บริษัทย่อย</b>						
บริษัท ปรีณส์ดีน พาร์ค สวีท จำกัด	2.25	-	76,927,420	(51,000,000)	(25,927,420)	-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น		-	76,927,420	(51,000,000)	(25,927,420)	-
<b>เงินกู้ยืมระยะยาว</b>						
<b>บริษัทย่อย</b>						
บริษัท วี พีริซัน จำกัด	2.25	-	25,000,000	-	-	25,000,000
<b>บริษัทร่วม</b>						
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	2.00	-	100,000,000	(100,000,000)	-	-
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>						
บริษัท กรีน ริชอร์สเสส จำกัด (มหาชน)	1.75	20,000,000	-	(20,000,000)	-	-
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>						
กรรมการของบริษัทและญาติ	1.75 - 2.25	135,000,000	410,000,000	(223,000,000)	-	322,000,000
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว		155,000,000	535,000,000	(343,000,000)	-	347,000,000
รวม		155,000,000	611,927,420	(394,000,000)	(25,927,420)	347,000,000

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ (ต่อปี)	บาท				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง			
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b>					
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>					
บริษัท ดีโก้ วัสดุภัณฑ์ จำกัด	2.25	-	40,000,000	(40,000,000)	-
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น		-	40,000,000	(40,000,000)	-
<b>เงินกู้ยืมระยะยาว</b>					
<b>บริษัทร่วม</b>					
บริษัท โรงพยาบาลบางโพ จำกัด	2.00	70,000,000	-	(70,000,000)	-
<b>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</b>					
บริษัท ดีโก้ วัสดุภัณฑ์ จำกัด	2.25	-	40,000,000	(40,000,000)	-
บริษัท กรีน ริชอร์สเสส จำกัด (มหาชน)	1.75	20,000,000	20,000,000	(20,000,000)	20,000,000
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
กรรมการของบริษัทและญาติ	1.75 - 2.25	194,000,000	126,000,000	(185,000,000)	135,000,000
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว		284,000,000	186,000,000	(315,000,000)	155,000,000
รวม		284,000,000	226,000,000	(355,000,000)	155,000,000

**เงินกู้ยืมระยะสั้น**

**บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในรูปตัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา 3 เดือน เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทย่อย

บริษัทที่มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในรูปตัวสัญญาใช้เงินกำหนดจ่ายคืนเมื่อทาง  
ถาม โดยชำระดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าว ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

เงินกู้ยืมระยะยาว

บริษัทร่วม

บริษัทที่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในรูปตัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา 1 ปี โดยชำระ  
ดอกเบี้ยทุกเดือน เงินให้กู้ยืมดังกล่าว ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทที่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในรูป  
ตัวสัญญาใช้เงินรวม 12 ฉบับและ 9 ฉบับ ตามลำดับ บริษัทที่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการ  
ที่เกี่ยวข้องกัน ในรูปตัวสัญญาใช้เงิน ครบกำหนดชำระคืนเงินต้นภายใน 2 ปี กำหนดชำระดอกเบี้ย  
ทุก 3 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 ต่อปี และร้อยละ 1.75 ต่อปี เมื่อมีการไถ่ถอนก่อน  
กำหนดชำระดอกเบี้ย ครบกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้กู้สามารถไถ่ถอน  
เงินกู้ก่อนวันครบกำหนดได้และผู้กู้สามารถชำระคืนเงินกู้ก่อนวันครบกำหนดได้

**21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น**

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

		บาท			
		งบการเงินรวม			
		ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
		ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ธันวาคม 2565
กิจการอื่น		-	25,927,420	(22,000,000)	3,927,420
บุคคลอื่น		81,300,000	13,000,000	-	94,300,000
	รวม	81,300,000	38,927,420	(22,000,000)	98,227,420

  

		บาท			
		งบการเงินรวม			
		ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
		ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ธันวาคม 2564
บุคคลอื่น		85,300,000	2,000,000	(6,000,000)	81,300,000

กิจการอื่น	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31	รายการในระหว่างปี		ณ วันที่ 31
	ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	ธันวาคม 2565
	-	25,927,420	(22,000,000)	3,927,420

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 - 3.15 ต่อปีและร้อยละ 2.94 - 3.15 ต่อปี ตามลำดับ โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

## 22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินกู้ยืมระยะยาว	4,621,495,501	4,896,605,507	2,160,773,790	1,981,629,510
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,509,540,006)	(1,345,080,005)	(873,485,720)	(719,525,720)
สุทธิ	3,111,955,495	3,551,525,502	1,287,288,070	1,262,103,790

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี	4,896,605,507	4,556,465,513	1,981,629,510	2,039,175,230
รับเงินกู้เพิ่มในระหว่างปี	1,012,500,000	1,803,500,000	870,000,000	850,000,000
จ่ายคืนเงินกู้ในระหว่างปี	(1,287,610,006)	(1,463,360,006)	(690,855,720)	(907,545,720)
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี	4,621,495,501	4,896,605,507	2,160,773,790	1,981,629,510

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในประเทศ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ปีที่กู้	วงเงิน (ล้านบาท)		เบิกถอน (ล้านบาท)		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวนงวด	การชำระเงินคืน (ไม่รวมดอกเบี้ย)	เงินต้นคงเหลือ (บาท)	
		2565	2564	2565	2564				2565	2564
<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>										
1	2561	-	200.00	-	-	3.40	36	เดือนละ 6.67 ล้านบาท	-	-
2	2561	-	300.00	-	-	3.60	36	ชำระเงินคืนภายในงวดที่ 36	-	-
3	2562	420.00	420.00	420.00	420.00	FDR + 1.75	60	งวดที่ 1-24 เดือนละ 4.72 ล้านบาท งวดที่ 25-59 เดือนละ 8.57 ล้านบาท งวดที่ 60 ชำระคืนยอดค้างทั้งหมด	118,180,000	221,020,000
4	2562	800.00	800.00	800.00	800.00	MLR - 3.60	84	เดือนละ 9.52 ล้านบาท (เริ่มชำระงวดแรกครบกำหนด 6 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก)	409,523,790	523,809,510
5	2562	194.86	194.86	194.86	194.86	3.80	60	กำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก 3 เดือน เดือนละ 10.00 ล้านบาท	67,000,000	107,000,000



ลำดับ	ปีที่ผู้	วงเงิน (ล้านบาท)		เบิกถอน (ล้านบาท)		อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	จำนวน งวด	การชำระเงินต้น (ไม่รวมดอกเบี้ย)	เงินต้นคงเหลือ (บาท)	
		2565	2564	2565	2564				2565	2564
6	2563	300.00	300.00	260.00	260.00	3.60	36	ชำระเงินต้นในงวดสุดท้าย	104,000,000	182,000,000
7	2563	500.00	500.00	500.00	500.00	3.80	60	เดือนละ 8.00 ล้านบาท (เริ่มชำระงวดแรกครบกำหนด 2 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก)	110,000,000	206,000,000
8	2564	550.00	550.00	550.00	550.00	2.45	60	เดือนละ 9.70 ล้านบาท (เริ่มชำระงวดแรกครบกำหนด 3 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก)	375,400,000	491,800,000
9	2564	300.00	300.00	300.00	300.00	2.85	12	กำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละ 25.00 ล้านบาท	150,000,000	250,000,000
10	2565	200.00	-	200.00	-	2.95	20	กำหนดชำระคืนเงินต้นเป็นงวดทุก 3 เดือน งวดละ 10.00 ล้านบาท	170,000,000	-
11	2565	300.00	-	300.00	-	THOR + 2.30	60	เดือนละ 5.00 ล้านบาท (เริ่มชำระงวดแรกครบกำหนด 2 เดือน นับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรก)	295,000,000	-
12	2565	500.00	-	370.00	-	THOR + 2.35	60	เดือนละ 8.33 ล้านบาท	361,670,000	-
	รวม	4,064.86	3,564.86	3,894.86	3,024.86				2,160,773,790	1,981,629,510
<b>งบการเงินรวม</b>										
<b>บริษัท เชียงใหม่ร่วมธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)</b>										
13	2559	-	300.00	-	300.00	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน + 2.00	60	เดือนละ 5.00 ล้านบาท	-	-
14	2559	-	70.00	-	70.00	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน + 2.00	60	เดือนละ 1.17 ล้านบาท	-	-
15	2562	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	MLR - 3.668	72	งวดที่ 1-9 เดือนละ 8.30 ล้านบาท งวดที่ 10-71 เดือนละ 16.60 ล้านบาท งวดที่ 72 ชำระคืนยอดค้างทั้งหมด เริ่มชำระเดือนที่ 9 นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา	785,000,000	984,200,000
<b>บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ร่วม จำกัด</b>										
16	2559	-	250.00	-	250.00	MLR - 2.00	60	เดือนละ 4.20 ล้านบาท	-	-
17	2560	600.00	600.00	600.00	600.00	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี + 1.75	84	งวดที่ 1-24 เดือนละ 5.50 ล้านบาท งวดที่ 25-83 เดือนละ 7.80 ล้านบาท งวดที่ 84 ชำระคืนยอดค้างทั้งหมด	132,600,000	226,200,000
18	2562	250.00	250.00	250.00	250.00	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี + 1.75	60	งวดที่ 1-59 เดือนละ 4.20 ล้านบาท งวดที่ 60 ชำระคืนยอดค้างทั้งหมด	61,000,000	111,400,000
19	2562	800.00	800.00	400.00	400.00	MLR - 3.668	72	งวดที่ 1-71 เดือนละ 4.75 ล้านบาท งวดที่ 72 ชำระคืนยอดค้างทั้งหมด เริ่มชำระเดือนที่ 9 นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา	241,406,473	298,406,473
20	2564	300.00	300.00	300.00	300.00	ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน + 2.75	60	เดือนละ 5.00 ล้านบาท	190,000,000	250,000,000
21	2564	20.00	20.00	20.00	20.00	2.00	24	เดือนละ 1.11 ล้านบาท เริ่มชำระเดือนที่ 7 นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา (6 เดือนแรกรัฐบาลเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยแทน)	3,333,333	16,666,667
22	2564	360.00	360.00	285.00	285.00	MLR - 3.225	24	งวดที่ 1-74 เดือนละ 4.80 ล้านบาท งวดที่ 75 ชำระคืนยอดค้างทั้งหมด	256,200,000	285,000,000
<b>บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด</b>										
23	2560	250.00	250.00	250.00	250.00	3.50	84	เดือนละ 2.98 ล้านบาท	50,595,238	86,309,524
24	2563	40.00	40.00	40.00	40.00	3.00	60	เดือนละ 0.67 ล้านบาท	23,920,000	31,960,000
<b>บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด</b>										
24	2563	800.00	800.00	800.00	657.50	MLR - 3.55	60	งวดที่ 1-16 เดือนละ 1.00 ล้านบาท งวดที่ 17-40 เดือนละ 4.00 ล้านบาท งวดที่ 41-59 เดือนละ 8.50 ล้านบาท งวดที่ 60 ชำระคืนยอดค้างทั้งหมด	716,000,000	621,500,000
26	2564	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	24	เดือนละ 0.22 ล้านบาท เริ่มชำระเดือนที่ 7 นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา (6 เดือนแรกรัฐบาลเป็นผู้จ่ายดอกเบี้ยแทน)	666,667	3,333,333
	รวม	8,688.86	8,808.86	8,043.86	7,651.36				4,621,495,501	4,896,605,507

วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวถ้าประกัน โดยการจดจำนองที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องใช้ทางการเงินแพทย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยและการจำนำใบหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 13 และ 15

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าว บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา

### 23. หนี้สินตามสัญญาเช่า

มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ยอดคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม	289,717,853	322,171,509	20,165,662	25,862,434
เพิ่มขึ้น	6,500,678	2,100,995	1,942,142	2,100,995
ลดลง	(252,728,713)	-	-	-
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข	-	(13,541,418)	-	-
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ย	4,313,265	16,179,780	783,824	991,247
เงินจ่ายชำระ	(17,084,271)	(37,193,013)	(7,116,400)	(8,789,014)
ยอดคงเหลือยกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม	30,718,812	289,717,853	15,775,228	20,165,662
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	(7,781,581)	(22,591,526)	(4,680,103)	(6,315,949)
หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี	22,937,231	267,126,327	11,095,125	13,849,713

จำนวนที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้	14,059,397	29,816,142	5,551,547	5,810,394
ดอกเบี้ยจ่าย	4,313,265	16,179,780	783,824	991,247
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	952,080	829,670	769,670	769,670
	19,324,742	46,825,592	7,105,041	7,571,311

ในระหว่างปี 2565 บริษัทย่อยได้รับหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าทำให้บริษัทย่อยไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานสินทรัพย์สิทธิการใช้และภาระหนี้สินตามสัญญาเช่า ดังนั้นบริษัทย่อยจึงมีการกลับรายการดังกล่าวจำนวน 229.93 ล้านบาท และ 252.73 ล้านบาท ตามลำดับ ทำให้มีผลกำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่าจำนวน 22.79 ล้านบาท และค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาเช่าจำนวน 23.75 ล้านบาท จากข้อกำหนดตามสัญญาเช่าเกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าคืนไม่เป็นไปตามกำหนด ซึ่งแสดงรวมกันในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนของขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดสำหรับสัญญาเช่าในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 18.04 ล้านบาท และ 7.89 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินกับบริษัท  
ลิสซิ่งในประเทศหลายแห่ง คงเหลือจำนวน 5 ฉบับ และ 4 ฉบับ ตามลำดับ ดังนี้

บริษัทมีสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือจำนวน 2 ฉบับ และ 3 ฉบับ ตามลำดับ มูลค่าตามสัญญา  
รวมเป็นเงิน 5.08 ล้านบาท และ 10.48 ล้านบาท ตามลำดับ ระยะเวลาผ่อนชำระ 48 - 60 เดือน จ่ายชำระรวมงวดละ  
0.11 ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทย่อยมีสัญญาเช่ายานพาหนะคงเหลือจำนวน 3 ฉบับ และ 1 ฉบับ ตามลำดับ มูลค่าตามสัญญา  
รวมเป็นเงิน 6.14 ล้านบาท และ 4.14 ล้านบาท ตามลำดับ ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน จ่ายชำระรวมงวดละ  
0.12 ล้านบาท และ 0.07 ล้านบาท ตามลำดับ

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและ  
ข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

#### 24. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน งบแสดงฐานะการเงิน

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ประมาณการหนี้สินของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นปี	272,263,545	268,327,340	91,259,325	79,704,508
เพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ (ดูหมายเหตุ 13)	1,981,597	-	-	-
ลดลงจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	(2,485,748)	-	-	-
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ	(14,326,574)	(7,100,161)	(9,122,214)	(248,565)
ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย	44,804,126	40,790,133	13,249,509	11,803,382
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(71,864,066)	(29,753,767)	(18,865,933)	-
ประมาณการหนี้สินของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี	<u>230,372,880</u>	<u>272,263,545</u>	<u>76,520,687</u>	<u>91,259,325</u>

#### ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ต้นทุนบริการปัจจุบัน				
ต้นทุนในการรักษาพยาบาล	28,944,885	26,225,627	7,595,549	6,702,599
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	9,762,520	9,079,861	3,744,164	3,402,574
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	51,285	48,099	-	-
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	6,045,436	5,436,546	1,909,796	1,698,209
รวม	<u>44,804,126</u>	<u>40,790,133</u>	<u>13,249,509</u>	<u>11,803,382</u>

กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เกิดขึ้นจาก

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(6,174,906)	-	(30,859,809)	-
สมมติฐานประชากร	-	-	-	-
สมมติฐานทางการเงิน	78,038,972	29,753,767	49,725,742	-
รวม	71,864,066	29,753,767	18,865,933	-

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

	ร้อยละ			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด	2.31 - 3.85	1.67 - 2.76	3.41	1.85
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน	2.50 - 4.81	3.00 - 6.12	3.00	6.00
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน	0.00 - 33.33	0.00 - 30.77	0.00 - 20.45	0.00 - 20.45
อัตราการสูญพลภาพ	10.00 ของอัตราขณะ	10.00 ของอัตราขณะ	10.00 ของอัตราขณะ	10.00 ของอัตราขณะ
อัตราขณะ	100.00 ของอัตราขณะ	100.00 ของอัตราขณะ	100.00 ของอัตราขณะ	100.00 ของอัตราขณะ
	ไทยปี 2560 แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง	ไทยปี 2560 แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง	ไทยปี 2560 แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง	ไทยปี 2560 แยกเกณฑ์ตามเพศชายและหญิง

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
อัตราคิดลด				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	(25,202,442)	(39,922,405)	(6,119,567)	(9,978,140)
ลดลงร้อยละ 1	30,362,236	49,445,211	7,149,944	12,083,000
อัตราการขึ้นเงินเดือน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1	25,078,519	53,731,690	6,357,754	13,410,357
ลดลงร้อยละ 1	(24,734,059)	(44,113,100)	(5,545,046)	(11,253,395)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน				
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	(6,549,809)	(15,093,719)	(1,624,113)	(4,968,009)
ลดลงร้อยละ 10	7,050,833	16,651,812	1,760,390	5,568,750

ในระหว่างปี 2564 อัตราดอกเบี้ยระยะยาวของบริษัทย่อปรับลดลงอย่างมาก ส่งผลต่ออัตราคิดลดที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยตั้งสมมติฐานไว้จากอัตราร้อยละ 1.67 - 1.77 เป็นร้อยละ 2.86 - 2.87 บริษัทย่อได้พิจารณาบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานลดลงเป็นจำนวนเงินรวม 29.75 ล้านบาท และรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นลดลง เป็นจำนวนเงิน 29.75 ล้านบาท บาท และสำหรับข้อมูลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนไปจากที่ได้แสดงไว้

## 25. ทุนเรือนหุ้น

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 1) การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4) จำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 12 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นผู้มิตินิติได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว
- 2) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 1,493,908,281.60 บาท เป็น 1,488,836,169.80 บาท ทุนจดทะเบียนที่ลดลงจำนวน 5,072,111.80 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 50,721,118 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- 3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 1,488,836,169.80 บาท เป็น 1,601,968,383.00 บาท ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 113,132,213.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 1,131,322,132 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวเพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (VIBHA-W4) จำนวน 1,131,322,132 หุ้น

บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 16,019,683,830 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,601,968,383 บาท

## 26. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (VIBHA-W4) จำนวนไม่เกิน 1,131,322,132 หน่วย เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 4 ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA-W4)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
การเสนอขาย / การจัดสรร	: จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: 1,131,322,132 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	: 3.00 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาและเงื่อนไขในการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: 30 กันยายน 2565
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันสิ้นสุด	: 17 มิถุนายน 2568
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (VIBHA-W3) จำนวนไม่เกิน 1,012,587,386 หน่วย เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 13 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 ของบริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) (VIBHA-W3)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
การเสนอขาย / การจัดสรร	: จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: 1,012,582,207 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1 หุ้น (ในปี 2561 ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1,000,86 หุ้น)
ราคาการใช้สิทธิ	: 3.00 บาท ต่อหุ้น (ในปี 2561 ปรับสิทธิ์เป็น 2.997 บาท)
ระยะเวลาและเงื่อนไขในการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรก	: 30 กันยายน 2560
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันสิ้นสุด	: 14 มิถุนายน 2565
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	

และตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 มีมติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ESOP-W2) จำนวน 300 ล้านหน่วย และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-W2)
การเสนอขาย / การจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	:	300,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	3.00 บาท ต่อหุ้น
ระยะเวลาและเงื่อนไขในการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันใช้สิทธิครั้งแรก	:	28 กันยายน 2561
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันสิ้นสุด	:	14 มิถุนายน 2566
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 90.66 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งตามเงื่อนไขการปรับใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวในข้อ 5.5 ของการกำหนดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (VIBHA-W3) โดยมีผลการปรับสิทธิดังกล่าวในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ดังนั้น บริษัทจึงมีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ทั้งนี้ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิคือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่	:	2.993 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราการใช้สิทธิใหม่	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.0023 หุ้น

**ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในระหว่างงวดมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้**

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	หน่วย				
	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจัดสรร	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิ	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	ในระหว่างงวด	ในระหว่างงวด	ในระหว่างงวด	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
VIBHA-W4	-	1,131,322,132	-	-	1,131,322,132
VIBHA-W3	1,011,623,932	-	(145,567)	(1,011,478,365)	-
ESOP-W2	300,000,000	-	-	-	300,000,000
รวม	1,311,623,932	1,131,322,132	(145,567)	(1,011,478,365)	1,431,322,132

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 และการจดทะเบียนการเพิ่มทุนสำหรับการใช้สิทธิในการซื้อหุ้น สรุปได้ดังนี้

ประเภท ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	วันที่ใช้สิทธิ	วันที่จดทะเบียน เพิ่มทุน	จำนวนหน่วยที่ ใช้สิทธิซื้อหุ้น	บาท		
				งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ ทุนเรือนหุ้น ที่เพิ่มขึ้น	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	จำนวนเงิน
VIBHA-W3	วันที่ 14 มิถุนายน 2565	วันที่ 1 กรกฎาคม 2565	145,567	14,589	422,065	436,654
			<u>145,567</u>	<u>14,589</u>	<u>422,065</u>	<u>436,654</u>

- ในปี 2564 ไม่มีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ

## 27. ดำรงตามกฎหมาย

บริษัทต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 โดยสำรองตามกฎหมายไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้

## 28. การจัดสรรกำไรสะสม

### สำหรับบริษัท

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.050 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 13,575.87 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 678.79 ล้านบาท โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 13,575.87 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 543.03 ล้านบาท โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564



สำหรับบริษัทย่อย - บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.065 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 4,023.13 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 261.50 ล้านบาท โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2565 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.052 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 4,023.13 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 209.20 ล้านบาท โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2564 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

สำหรับบริษัทย่อยทางอ้อม - บริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทย่อยประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท รวมเป็นเงิน 120.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลบางส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 26 สิงหาคม 2565

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทย่อยประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงิน 80.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

สำหรับบริษัทย่อย - บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด

ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทย่อยประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 18.00 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

**29. การบริหารจัดการทุน**

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.70 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.86 : 1) และบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.63 : 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 0.76 : 1)

30. รายได้จากประกันสังคม

เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ปี 2558	105,168,848	105,168,848	-	-
ปี 2559	93,625,253	115,712,573	-	-
ปี 2560	68,148,058	76,314,804	-	-
ปี 2562	48,592,002	46,103,950	-	-
ปี 2563	31,461,258	26,844,378	-	-
ปี 2564	27,914,665	-	-	-
รวม	374,910,084	370,144,553	-	-

บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์ของการใช้บริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงของปี 2558 - 2559 โดยวิธีการสุ่มตรวจข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมตรวจพบข้อมูลร้อยละของค่า AdjRW ที่ไม่ถูกต้องจากจำนวนที่โรงพยาบาลพึงได้รับ ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยคาดว่าจะถูกเรียกเงินคืนรวมเป็นจำนวนเงิน 220.88 ล้านบาท และสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการเรียกคืนเงินค่าบริการทางการแพทย์ของปี 2559 ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยหักจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยวิธีชำระคืนเป็นงวดจำนวน 10 งวด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31.69 ล้านบาท และในปี 2565 สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการหักค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงครบถ้วนแล้ว

ในปี 2565 บริษัทย่อยได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์ของการใช้บริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงของปี 2560 และบริษัทย่อยถูกเรียกเงินคืนเป็นจำนวนเงิน 17.43 ล้านบาท และสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการหักจากเงินค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยวิธีชำระคืนเป็นงวดจำนวน 10 งวด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17.43 ล้านบาท และในปี 2565 สำนักงานประกันสังคมได้หักเงินค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงจำนวน 1 งวด เป็นจำนวนเงิน 1.80 ล้านบาท

สำนักงานประกันสังคมได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์กรณีโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงปี 2560 และปี 2562 - 2563 โดยวิธีการสุ่มตรวจข้อมูลการให้บริการทางการแพทย์ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมตรวจพบข้อมูลร้อยละของค่า AdjRW ที่ไม่ถูกต้องจากจำนวนที่โรงพยาบาลพึงได้รับ ทั้งนี้ บริษัทย่อยสามารถดำเนินการโต้แย้งได้ตามระยะเวลาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลและประสบการณ์ในอดีต บริษัทย่อยคาดว่าจะถูกเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์คืนจากสำนักงานประกันสังคมจากผลการตรวจสอบดังกล่าว เป็นจำนวนเงินรวม 132.57 ล้านบาท

รวมทั้ง ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยยังคาดว่าจะถูกเรียกเงินค่าบริการทางการแพทย์คืนของปี 2564 ด้วย จึงบันทึกเงินที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคมจำนวนเงิน 27.91 ล้านบาท เป็นเงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทย่อยมีเงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคมคงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 374.91 ล้านบาท และ 370.14 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งได้แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

### 31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าเช่า เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองใช้ไป	1,427,742,308	1,281,928,895	534,568,099	454,935,566
ค่าใช้จ่ายบริการภายนอกทางการแพทย์	229,179,890	225,163,364	61,973,539	80,438,932
ต้นทุนแล็ปและเอ็กซเรย์	254,092,691	226,561,034	71,396,967	68,578,671
ค่าธรรมเนียมแพทย์	1,639,585,217	1,408,800,048	594,818,090	529,017,512
ต้นทุนอาหาร	92,978,582	75,715,230	17,551,102	17,732,611
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,738,732,062	1,576,314,550	639,240,374	622,076,022
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	119,828,660	110,928,274	48,509,092	45,702,428
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	589,534,491	497,241,524	127,197,253	129,697,973
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	145,098,839	119,597,569	51,289,764	44,176,271
ค่าสาธารณูปโภค	181,469,396	138,771,616	52,179,797	43,754,400

### 32. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสำหรับพนักงานประจำทั้งหมดของบริษัทตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530

พนักงานและบริษัทจ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตราร้อยละของเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้รับส่วนที่บริษัทสมทบตามระเบียบและข้อบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทำงานกับบริษัท บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530

บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจำนวนเงิน 4.27 ล้านบาท และ 4.62 ล้านบาท ตามลำดับ

### 33. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

33.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วย

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน :				
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้สำหรับปี	321,338,496	234,490,177	150,445,900	141,332,379
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว				
ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ	(19,635,850)	(10,557,056)	(7,595,734)	(2,298,309)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากกำไรดำเนินงาน	301,702,646	223,933,121	142,850,166	139,034,070
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้จากกำไรดำเนินงานที่ยกเลิก (หมายเหตุ 34)	229,053	458,107	-	-
รวม	301,931,699	224,391,228	142,850,166	139,034,070
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	505,159,065	771,921,151	255,066,550	570,013,266
จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	14,372,813	5,950,753	3,773,187	-
รวม	519,531,878	777,871,904	258,839,737	570,013,266

33.2 การกระทบยอดระหว่างจำนวนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรทางบัญชีสำหรับปี	1,917,452,850	2,213,870,894	1,306,282,772	1,040,815,240
อัตราภาษีที่ใช้ (ร้อยละ)	20	20	20	20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คำนวณตามอัตราภาษีที่ใช้	383,490,570	442,774,179	261,256,554	208,163,048
รายการกระทบยอด				
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนำมาหักใน				
การคำนวณกำไรทางภาษี				
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณ				
กำไรทางภาษี	8,473,654	7,972,305	883,672	26,663,703
ผลกระทบของรายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรทางภาษี	18,875,025	-	18,875,025	-
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือกำไรที่ไม่ต้องนำมา				
คำนวณกำไรทางภาษี				
- รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น	(66,942,461)	(61,853,299)	(135,264,484)	(92,378,243)
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(27,368,510)	(144,337,703)	-	-
- อื่นๆ	(10,114,306)	(14,020,380)	(2,900,601)	(3,414,438)
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกในงวดก่อนแต่นำมาใช้ลดค่าใช้จ่าย				
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	(6,308,693)	(7,446,636)	-	-
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,597,367	844,655	-	-
รวมรายการกระทบยอด	(81,787,924)	(218,841,058)	(118,406,388)	(69,128,978)
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	301,702,646	223,933,121	142,850,166	139,034,070

33.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2565		2564	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	1,917,452,850		2,213,870,894	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	383,490,570	20.00	442,794,179	20.00
รายการกระทบยอด	(81,787,924)	(4.27)	(218,841,058)	(9.88)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	301,702,646	15.73	223,933,121	10.12
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564	
	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	จำนวนภาษี (บาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)
กำไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี	1,306,282,772		1,040,815,240	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้	261,256,554	20.00	208,163,048	20.00
รายการกระทบยอด	(118,406,388)	(9.06)	(69,128,978)	(6.64)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย	142,850,166	10.94	139,034,070	13.36

34. การดำเนินงานที่ยกเลิก

สำหรับบริษัทย่อย - บริษัท ปริ้นส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 บริษัท ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญ เพื่อขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย - บริษัท ปริ้นส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ให้แก่บุคคลอื่น เนื่องจากไม่สามารถดำเนินธุรกิจโรงแรมให้มีผลกำไรต่อไปในระยะยาวได้ ทั้งนี้ การยกเลิกส่วนงานอื่นๆ (บริการให้เช่าห้องพักและโรงแรม) ของบริษัทย่อย ส่งผลให้ส่วนงานอื่นๆ ถูกจัดประเภทเป็นส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก โดยบริษัทได้แสดงผลการดำเนินงานของส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิกแยกออกจากผลการดำเนินงานปกติ และแสดงเป็นขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ บริษัท ได้จัดประเภทรายการของส่วนงานที่ยกเลิกนี้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ใหม่เพื่อนำมาแสดงเปรียบเทียบกับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปัจจุบัน

ผลการดำเนินงานของการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>		
รายได้		
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ	1,775,367	22,771,755
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า	22,794,883	-
รายได้อื่น	2,043,211	4,205,158
รวมรายได้	<u>26,613,461</u>	<u>26,976,913</u>
ค่าใช้จ่าย		
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ	28,467,016	39,635,238
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	7,514,472	11,426,139
ค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาเช่า	23,754,000	-
รวมค่าใช้จ่าย	<u>59,735,488</u>	<u>51,061,377</u>
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	(33,122,027)	(24,084,464)
ต้นทุนทางการเงิน	2,996,649	14,738,120
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	(36,118,676)	(38,822,584)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	(229,053)	(458,107)
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	<u>(35,889,623)</u>	<u>(38,364,477)</u>
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)		
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	<u>(0.0026)</u>	<u>(0.0028)</u>
ขาดทุนต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)		
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	<u>(0.0026)</u>	<u>(0.0026)</u>

กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
กิจกรรมดำเนินงาน	28,221,365	7,282,859
กิจกรรมลงทุน	(28,394,977)	(844,801)
กิจกรรมจัดหาเงิน	(5,631,360)	(7,124,658)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ในการดำเนินงานที่ยกเลิก	<u>(5,804,972)</u>	<u>(686,600)</u>

### 35. ส่วนงานดำเนินงาน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักใน 2 ส่วนงานดำเนินงานที่รายงานตามชนิดของบริการในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ประเภทส่วนงาน	ลักษณะของบริการตามส่วนงาน
ส่วนงานโรงพยาบาล	โรงพยาบาลทั่วไป และ โรงพยาบาลในเครือประกันสังคม
ส่วนงานอื่นๆ	บริการให้เช่าห้องพักและพื้นที่เช่า

ผลการดำเนินงานได้รับการสอบทานอย่างสม่ำเสมอโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ซึ่งก็คือกรรมการผู้จัดการ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์ผลกำไรหรือขาดทุนของส่วนงานดำเนินงานซึ่งเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ยกเว้นส่วนงานอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการบริการให้เช่าห้องพักและโรงแรมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 34

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	บาท					
	งบการเงินรวม					
	ส่วนงานโรงพยาบาล		ส่วนงานอื่นๆ		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
รายได้	8,540,165,914	7,310,077,699	72,067,341	63,348,548	8,612,233,255	7,373,426,247
ต้นทุน	(5,839,114,431)	(5,142,817,781)	(37,328,458)	(36,406,260)	(5,876,442,889)	(5,179,224,041)
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น	2,701,051,483	2,167,259,918	34,738,883	26,942,288	2,735,790,366	2,194,202,206
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่ายอื่น) ที่ไม่สามารถปันส่วนได้						
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน					(62,397,466)	20,978,150
เงินปันผลรับ					375,971,311	342,434,574
กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย					(14,908,849)	-
รายได้อื่น					119,080,682	107,694,866
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร					(1,089,145,272)	(934,879,053)
ขาดทุนจากค้ำเงินลงทุน					-	(34,539,437)
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน					(37,834,954)	2,332,421
ต้นทุนทางการเงิน					(244,811,120)	(206,041,347)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม					135,708,152	721,688,514
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(301,931,699)	(224,391,228)
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง					1,615,521,151	1,989,479,666
ผลการดำเนินงานที่ยกเลิก						
ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก					(35,889,623)	(38,364,477)
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง					1,579,631,528	1,951,115,189

### 36. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกและเรียกชำระแล้วในระหว่างปีหลังจากได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีก่อน ได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน

กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีด้วยผลรวมของจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรสำหรับปีที่เป็นของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานต่อเนื่อง (บาท)	1,359,083,112	1,843,414,674	1,163,432,606	901,781,170
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	13,575,945,923	13,575,865,582	13,575,945,923	13,575,865,582
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่กิจการต้องออกให้ตามสิทธิของ (VIBHA-W3) (หุ้น)	-	1,011,623,932	-	1,011,623,932
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่กิจการต้องออกให้ตามสิทธิของ (ESOP-W2) (หุ้น)	-	300,000,000	-	300,000,000
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักรวมหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หุ้น)	13,575,945,923	14,887,489,514	13,575,945,923	14,887,489,514
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (บาทต่อหุ้น)	0.1001	0.1358	0.0857	0.0664
กำไรต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง (บาทต่อหุ้น)	0.1001	0.1238	0.0857	0.0606
ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จากการดำเนินงานที่ยกเลิก (บาท)	(35,889,623)	(38,364,477)	-	-
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (บาทต่อหุ้น)	(0.0026)	(0.0028)	-	-
กำไรต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก (บาทต่อหุ้น)	(0.0026)	(0.0026)	-	-

### 37. เครื่องมือทางการเงิน

#### 37.1 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจัดการและการควบคุมภายในองค์กร โดยทั่วไปฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่า มีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง



37.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว ทั้งนี้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม	
<u>สินทรัพย์ทางการเงิน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	426,082,265	720,686	7,974,411	434,777,362
ลูกหนี้การค้า	-	-	380,930,481	380,930,481
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	607,523,898	607,523,898
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	203,300,000	-	203,300,000
เงินฝากประจำที่คิดหาระค้ำประกัน	56,845,775	-	-	56,845,775
สินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	16,188,121,726	16,188,121,726
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	24,000,000	-	24,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น	-	40,031,857	-	40,031,857
<u>หนี้สินทางการเงิน</u>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	25,598,868	3,599,000,000	-	3,624,598,868
เจ้าหนี้การค้า	-	-	444,300,332	444,300,332
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	217,300,000	-	217,300,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	-	98,227,420	-	98,227,420
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,569,913,596	1,051,581,905	-	4,621,495,501
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	30,718,812	-	30,718,812
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	322,000,000	-	322,000,000

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	446,424,464	719,973	64,641,576	511,786,013
ลูกหนี้การค้า	-	-	356,355,779	356,355,779
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	624,730,647	624,730,647
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19	-	-	217,866,050	217,866,050
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	262,300,000	-	262,300,000
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	50,575,874	-	-	50,575,874
สินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	13,048,593,924	13,048,593,924
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	24,000,000	-	24,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น	-	31,451,857	-	31,451,857
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,506,379	3,819,000,000	-	3,821,506,379
เจ้าหนี้การค้า	-	-	398,333,646	398,333,646
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19	-	-	324,141,324	324,141,324
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	268,800,000	-	268,800,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	-	81,300,000	-	81,300,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3,659,805,507	1,236,800,000	-	4,896,605,507
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	289,717,853	-	289,717,853
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	155,000,000	-	155,000,000

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	122,011,207	-	5,997,247	128,008,454
ลูกหนี้การค้า	-	-	168,816,802	168,816,802
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	27,543,958	27,543,958
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	193,300,000	-	193,300,000
สินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	11,130,212,291	11,130,212,291
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	2,390,000,000	-	2,390,000,000
เจ้าหนี้การค้า	-	-	116,007,297	116,007,297
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	-	3,927,420	-	3,927,420
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,184,373,790	976,400,000	-	2,160,773,790
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	15,775,228	-	15,775,228
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	347,000,000	-	347,000,000

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามอัตราตลาด	อัตราดอกเบี้ย คงที่	ไม่มี อัตราดอกเบี้ย	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	69,243,680	-	1,517,069	70,760,749
ลูกหนี้การค้า	-	-	146,929,519	146,929,519
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ	-	-	126,332,201	126,332,201
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19	-	-	156,806,600	156,806,600
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	262,300,000	-	262,300,000
สินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	9,274,283,782	9,274,283,782
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	2,740,000,000	-	2,740,000,000
เจ้าหนี้การค้า	-	-	112,223,155	112,223,155
เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนโควิด 19	-	-	293,670,056	293,670,056
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	744,829,510	1,236,800,000	-	1,981,629,510
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	20,165,662	-	20,165,662
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	155,000,000	-	155,000,000

### 37.3 ความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดค้ำให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอกเหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

### 37.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากธุรกรรมทางการค้าของบริษัทและบริษัทย่อยทำกับธุรกิจภายในประเทศ

### 37.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

37.6 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

	บาท							
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565							
	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	รวม	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม	ราคาทุน	รวม
ผ่านกำไรขาดทุน	ผ่านกำไรขาดทุน	ตัดจำหน่าย		ผ่านกำไรขาดทุน	ผ่านกำไรขาดทุน	ตัดจำหน่าย		
เบ็ดเสร็จอื่น				เบ็ดเสร็จอื่น				
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	434,777,362	434,777,362	-	-	128,008,454	128,008,454
ลูกหนี้การค้า	-	-	380,930,481	380,930,481	-	-	168,816,802	168,816,802
รายได้ค่าบริการทางการเงินแพชชีงรับ	-	-	607,523,898	607,523,898	-	-	27,543,958	27,543,958
เงินให้ผู้มีระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	203,300,000	203,300,000	-	-	193,300,000	193,300,000
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	1,172,440,000	-	1,172,440,000	-	1,172,440,000	-	1,172,440,000
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน	-	-	56,845,775	56,845,775	-	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	15,015,681,726	-	-	15,015,681,726	9,957,772,291	-	-	9,957,772,291
เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่บุคคลอื่น	-	-	40,031,857	40,031,857	-	-	-	-
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงิน</b>	<b>15,015,681,726</b>	<b>1,172,440,000</b>	<b>1,747,409,373</b>	<b>17,935,531,099</b>	<b>9,957,772,291</b>	<b>1,172,440,000</b>	<b>517,669,214</b>	<b>11,647,881,505</b>
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	511,786,013	511,786,013	-	-	70,760,749	70,760,749
ลูกหนี้การค้า	-	-	356,355,779	356,355,779	-	-	146,929,519	146,929,519
รายได้ค่าบริการทางการเงินแพชชีงรับ	-	-	624,730,647	624,730,647	-	-	126,332,201	126,332,201
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19	-	-	217,866,050	217,866,050	-	-	156,806,600	156,806,600
เงินให้ผู้มีระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	262,300,000	262,300,000	-	-	262,300,000	262,300,000
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	757,619,998	-	757,619,998	-	757,619,998	-	757,619,998
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน	-	-	50,575,874	50,575,874	-	-	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	12,290,973,926	-	-	12,290,973,926	8,516,663,784	-	-	8,516,663,784
เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	24,000,000	24,000,000	-	-	-	-
เงินให้ผู้มีระยะยาวแก่บุคคลอื่น	-	-	31,451,857	31,451,857	-	-	-	-
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงิน</b>	<b>12,290,973,926</b>	<b>757,619,998</b>	<b>2,079,066,220</b>	<b>15,127,660,144</b>	<b>8,516,663,784</b>	<b>757,619,998</b>	<b>763,129,069</b>	<b>10,037,412,851</b>

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทรายการด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงินที่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายการดังต่อไปนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น</b>				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	1,172,440,000	-	-	1,172,440,000
<b>สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น</b>				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	-	-	1,197,388,651	1,197,388,651
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	13,818,293,075	-	-	13,818,293,075
รวม	14,990,733,075	-	1,197,388,651	16,188,121,726
	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น</b>				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	757,619,998	-	-	757,619,998
<b>สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น</b>				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	-	-	1,197,959,214	1,197,959,214
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	11,093,014,712	-	-	11,093,014,712
รวม	11,850,634,710	-	1,197,959,214	13,048,593,924
	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น</b>				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	1,172,440,000	-	-	1,172,440,000
<b>สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น</b>				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	-	-	839,771,891	839,771,891
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	9,118,000,400	-	-	9,118,000,400
รวม	10,290,440,400	-	839,771,891	11,130,212,291

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			
	ระดับที่ 1	ระดับที่ 2	ระดับที่ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น</b>				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	757,619,998	-	-	757,619,998
<b>สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น</b>				
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	-	-	901,506,891	901,506,891
เงินลงทุนในตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	7,648,821,330	-	-	7,648,821,330
<b>รวม</b>	<b>8,406,441,328</b>	<b>-</b>	<b>901,506,891</b>	<b>9,307,948,219</b>

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 สำหรับตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด อ้างอิงราคาจากการคิดลดกระแสเงินสดและการคิดลดเงินปันผล ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อปี อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อัตรากำไรสุทธิ อัตราเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของตราสารทุนที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันในตลาด และปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

### 38. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	กระแสเงินสดเพิ่ม (ลด)*	รายการที่ไม่ใช่เงินสดเพิ่มขึ้น	ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,821,506,379	(197,728,709)	821,198	3,624,598,868
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	268,800,000	(51,500,000)	-	217,300,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	81,300,000	(9,000,000)	25,927,420	98,227,420
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	4,896,605,507	(275,110,006)	-	4,621,495,501
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	289,717,853	(14,949,015)	(244,050,026)	30,718,812
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	155,000,000	192,000,000	(25,000,000)	322,000,000
<b>รวม</b>	<b>9,512,929,739</b>	<b>(356,287,730)</b>	<b>(242,301,408)</b>	<b>8,914,340,601</b>

	บาท			
	งบการเงินรวม			
	ยอดคงเหลือ ณ	กระแสเงินสด	รายการที่ไม่ใช่เงินสด	ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 1 มกราคม 2564	เพิ่ม (ลด)*	เพิ่มขึ้น	วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,605,899,659	1,215,606,720	-	3,821,506,379
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	375,253,818	(106,453,818)	-	268,800,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	85,300,000	(4,000,000)	-	81,300,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	4,556,465,513	340,139,994	-	4,896,605,507
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	322,171,509	(17,051,190)	(15,402,466)	289,717,853
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	284,000,000	(129,000,000)	-	155,000,000
<b>รวม</b>	<b>8,229,090,499</b>	<b>1,299,241,706</b>	<b>(15,402,466)</b>	<b>9,512,929,739</b>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ	กระแสเงินสด	รายการที่ไม่ใช่เงินสด	ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 1 มกราคม 2565	เพิ่ม (ลด)*	เพิ่มขึ้น	วันที่ 31 ธันวาคม 2565
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,740,000,000	(350,000,000)	-	2,390,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	-	(22,000,000)	25,927,420	3,927,420
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,981,629,510	179,144,280	-	2,160,773,790
หนี้สินตามสัญญาเช่า	20,165,662	(6,332,576)	1,942,142	15,775,228
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	155,000,000	221,000,000	(29,000,000)	347,000,000
<b>รวม</b>	<b>4,896,795,172</b>	<b>21,811,704</b>	<b>(1,130,438)</b>	<b>4,917,476,438</b>

	บาท			
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดคงเหลือ ณ	กระแสเงินสด	รายการที่ไม่ใช่เงินสด	ยอดคงเหลือ ณ
	วันที่ 1 มกราคม 2564	เพิ่ม (ลด)*	เพิ่มขึ้น	วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,870,000,000	870,000,000	-	2,740,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,039,175,230	(57,545,720)	-	1,981,629,510
หนี้สินตามสัญญาเช่า	25,862,434	(7,797,767)	2,100,995	20,165,662
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	284,000,000	(129,000,000)	-	155,000,000
<b>รวม</b>	<b>4,219,037,664</b>	<b>675,656,513</b>	<b>2,100,995</b>	<b>4,896,795,172</b>

\*กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสดรวมจำนวนเงินสดรับและเงินสดชำระคืนในงบกระแสเงินสด

### 39. ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันดังนี้

39.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาวะผูกพันตามสัญญาก่อสร้างอาคาร ตกแต่งอาคารและอื่นๆ กับบริษัทในประเทศหลายแห่งมีมูลค่าตามสัญญา รวม 99.01 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 77.50 ล้านบาท)

39.2 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการชำระค่าบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์และสัญญาอื่นๆตามสัญญา  
คงเหลือ ดังนี้

	บาท	
	งบการเงินรวม	งบการเงิน เฉพาะกิจการ
จ่ายชำระภายใน		
1 ปี	9,919,713	4,193,124
2 - 5 ปี	3,843,791	291,696
	<u>13,763,504</u>	<u>4,484,820</u>

#### 40. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าดังนี้

- 40.1 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันบริษัทต่อหน่วยงานของ  
ราชการเป็นจำนวนเงินรวม 5.24 ล้านบาท
- 40.2 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สถาบันการเงินออกหนังสือค้ำประกันให้บริษัทอื่นต่อหน่วยงาน  
ของราชการเป็นจำนวนเงินรวม 7.39 ล้านบาท
- 40.3 บริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า กรม  
ไปรษณีย์ สำนักงานประกันสังคม และตัวอาวัด รวมเป็นจำนวนเงินรวม 80.67 ล้านบาท

#### 41. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

##### สำหรับบริษัท

ตามมติที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของ  
บริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2566 ในการจ่ายเงินปันผล  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 746.68 ล้านบาท เงินปันผลนี้  
จะถูกจ่ายภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

##### สำหรับบริษัทย่อย - บริษัท บิวตี้ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ตามมติที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริหารเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้เพิ่ม  
ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในจำนวน 300,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 5.00 บาท ทำให้  
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวเพิ่มเป็นร้อยละ 7.50 ของทุนจดทะเบียน โดยมีการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ส่งผลให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก ร้อยละ  
49.72 เป็นร้อยละ 46.25



สำหรับบริษัทย่อย - บริษัท วี พีริซิชั่น จำกัด

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 10.00 ล้านบาท เงินปันผลนี้จะถูกจ่ายภายในวันที่ 10 มีนาคม 2565

**42. การอนุมัติงบการเงิน**

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566